



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

# ทีมแพทย์พัฒนาอย่างรวดเร็ว เชื้อโควิดถึงจะสิ้นสุด

ให้อำนาจผู้ว่าอย่างเต็มที่  
แต่ถ้าทำไม่ได้โทษเต็มแม่  
ขอคนอยู่บ้านจงกตัญญู  
ขยายวงกว้างไปทุกที่ อังกระทรวงสาธารณสุข  
พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 วันเดียว ★ มีต่อหน้า 11



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

ทีมแพทย์

☆ ต่อจากหน้า 1

60 ราย เป็นผู้ป่วยจากสถานบันเทิงย่านทองหล่อ สวนหลวง รามคำแหง และสุขุมวิท กับจากสนามมวย...

ท่ามกลางการอยู่ระหว่างตัดสินใจของผู้นำประเทศว่าจะมีการ "ปิดประเทศ" ชัดกว่านี้ชั่วคราว...

★ อังเปตคิดเชือดวันเดียว 60 ราย

ทั้งนี้ จากการแถลงของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 19 มี.ค. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย...

★ นักข่าววัย 68 ปี ติดเชือดด้วย

อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า กลุ่ม 2 คือ ผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 17 ราย ได้แก่ กลุ่มผู้เดินทาง...

อิตาลี มาเลเซีย กัมพูชา ญี่ปุ่น เยอรมนี และ อิหร่าน รวม 9 ราย บางรายไปมากกว่า 1 ประเทศ...

★ ล้วนมาจากแหล่งระบาดเดิม

นพ.สุวรรณชัยกล่าวอีกว่า สถานการณ์ขณะนี้ ผู้ป่วยรายใหม่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โดยเป็นผู้ทำงาน...

★ ตามหาคนเที่ยวผับย่านทองหล่อ

ด้าน นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไปกล่าวว่า สำหรับกรณีสถานบันเทิงที่ขยาย...

★ "บิกตู" เข้มมส.ตั้งวงกแพทย์มือดี

ก่อนหน้านี้ที่ทำเนียบรัฐบาลในเวลา 10.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รว....

★ ย้ำสร้างความเชื่อมั่นให้ ปชช.ร่วมมือ

ขณะที่นายชัชชาติกล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญ การแก้ปัญหาโควิด-19 เป็นอันดับแรก...

★ ให้อำนาจ ผวจ.ปิดพื้นที่เสี่ยง

กระทั่งเวลา 18.00 น. นายชัชชาติกล่าวหลัง การหารือว่าวันนี้หรือร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งรัฐบาล...





ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

หากจะเปิดใหม่ต้องตรวจสอบความปลอดภัย ถ้ายังไม่ปลอดภัยเพียงพอ ขยายเวลาปิดต่อไป

★ ผู้ว่าฯไม่เด็ดขาดทำไมได้มีเสียง

นายกฯกล่าวว่า ส่วนรอบบ้านเราจะปิดช่องทางพรมแดนหรือไม่อยู่ที่อำนาจผวจ.และให้รายงานมาที่ตน เมื่อถามว่า หากเป็นคำสั่งหรือมติจากรัฐบาล จะเข้มแข็งและน่าเชื่อถือมากกว่าหรือไม่ นายกฯตอบว่า หากผู้ว่าฯทำไม่ได้ก็ย้ายจะยากตรงไหน ฉะนั้น 14 วันนี้ขอร้องไปยังข้าราชการระดับพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ว่าฯ คณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดประจำพื้นที่ต้องทำงานอย่างเด็ดขาด ต้องรายงานผลการปฏิบัติทุกมาตรการที่รัฐบาลออกไปแล้วให้ตนทราบทุกวัน ผ่านช่องทางของกระทรวงมหาดไทยเข้ามาที่ศูนย์ฯโควิด-19 ตั้งแต่สนามบินต้นทาง สนามบินในประเทศมาสู่การคัดกรอง คัดแยก ให้รายงานมาจนถึงตนทุกวันเพื่อติดตามสถานการณ์และปรับมาตรการต่างๆให้เพิ่มขึ้น

★ ไม่หวั่น ตร.ตามขุนคลังติดเชื้อ

นายกฯกล่าวว่า วันนี้เรากำลังสกัดกั้นการนำเชื้อเข้ามาในประเทศ จากเดิมเฉพาะ 4 ประเทศบวก 2 เขตปกครองพิเศษเข้าไทยต้องมีบริบรองแพทย์ประกันสุขภาพ แต่วันนี้ทุกประเทศจะเข้ามาต้องใช้มาตรการเดียวกับทั้งหมดเพื่อสกัดกั้นการนำเชื้อเข้ามาให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด และมีการติดตามด้วยแอปพลิเคชันผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีตำรวจติดตาม รว.คลัง มีข้อกังวลอะไรหรือไม่ นายกฯไม่ได้ตอบคำถาม แต่ขอให้สื่อช่วยเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ตามที่รัฐบาลได้แถลงในแต่ละวัน

★ กรม.ก็คัดกรองก่อนประชุม

ด้านนายอนุทินกล่าวว่า การประชุม รม.ได้มีการสั่งการการของ รม.ทุกคนอยู่แล้ว และมีการคัดกรองทุกคน ก่อนที่จะเข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะนี้เห็นว่ายังไม่จำเป็นให้มีการประชุม รม.ผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์จากที่บ้าน ตนอยากให้เห็นมันและร่วมมือกันสู้โควิด-19 อย่างสู้กันเองอย่างความชัดเจนอย่างแยกกันเดินหากร่วมมือกันหยุดเคลื่อนที่ไปตามสถานที่ต่างๆมันใจว่าไทยรับมือกับสถานการณ์ระบาดได้และผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

★ เผย แจก หน้ากากกับนายกฯ

รมว.สาธารณสุขกล่าวต่อว่า ขณะนี้ได้เตรียมพร้อมทั้งบุคลากร เข็มวัคซีนต่างๆ ไว้พร้อมแล้ว รวมถึงจัดคำสั่งเสียภัย และกรมธรรม์คุ้มครองคนทำงาน ลำดับกระทรวงการประจวบร่วมกับนายแพทย์ แจ็ค หม่า เจ้าของอาซิบบาโทรศัพที่สายตรงเข้ามา ตนจึงให้คุยกับท่านนายกฯ แจ็ค หม่า บอกว่า ชาวซึ่งที่ประเทศไทยดูแลผู้ไปขอชาวจีนอย่างดี จึงอยากสนับสนุนพวกเขาทั้งหมดต่างๆ ได้เรียนท่านนายกฯว่า ประเทศไทยยังไหวแต่ขอให้ แจ็ค หม่า เอาคนนั้นขึ้นประสานบริษัทผู้ผลิตยา เข็มต่างๆ ที่จำหน่ายให้ไทยผ่านองค์กรเภสัชกรรม เราพร้อมที่จะซื้อ

ได้ถ้าขึ้นองค์กรเภสัชกรรมแล้วมันต้องนำกำไรประมาณ 1-2 พันล้านบาทส่งข้างคลัง แต่ให้เงินนั้นมาใช้สำหรับการซื้อยา ซื้ออุปกรณ์ควบคุมป้องกันโรคโควิด-19

★ ทำเนียบฯสแกนหาคนสัมผัส ตร.นำ

ส่วนกรณีตำรวจติดตามนายอุตตม สาวนายน รว.คลัง ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาตำรวจนายได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยเฉพาะติดบัญชีการและบริเวณโดยรอบ ทำให้นายติดสัปดาห์ที่ 18 มี.ค. ให้พินยาม่าซื้อทั้งที่ติดไทยคู่ที่ติดบัญชีการทั้ง 5 ชั้น ทำความสะอาดฆ่าเชื้อสถานที่ทำงานในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทุกวัน พร้อมจัดระบบคัดกรองใช้ สนับสนุนการได้หน้ากากทุกคน จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกจุด

★ ความทาสัมผัส ตร.ติดตามอุตตม

ส่วนในวันที่ 19 มี.ค. ให้หัวหน้าส่วนงานที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในวันประชุม รม. เมื่อ 17 มี.ค. รายงานตัวให้ได้ข้อมูลบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดหรือสัมผัสกับตำรวจติดตามนายอุตตม เพื่อแยกกลุ่มและมีความเสี่ยงสูงให้หยุดงานไปสังเกตอาการที่บ้าน 14 วัน ส่วนผู้มีความเสี่ยงต่ำให้ใส่หน้ากากและใช้เจลแอลกอฮอล์ แต่ถ้ามีอาการให้รีบไปพบแพทย์และแจ้งหัวหน้างานทันที หากมีใครสัมผัสใกล้ชิดนายตำรวจดังกล่าวให้มารายงานตัวและหยุดทำงานที่บ้านเฝ้าระวัง 14 วัน หากป่วยให้ส่งโรงพยาบาลวินิจฉัยและรักษาทันที นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่กองโรคระบาดกรมควบคุมโรค จะไปสอบสวนค้นหาผู้สัมผัส ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและจากตัวตำรวจติดตามที่เป็นผู้ป่วยที่โรงพยาบาล จะรีบแจ้งผลมาให้ทราบอย่างรวดเร็ว ในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ จัดระเบียบโต๊ะอาหารในโรงอาหารหลังติดบัญชีการ 1 ให้ทั่วทั้ง 1 เมตร ส่วนนายอุตตม ผลตรวจร่างกายออกมาแล้วพบไม่ติดเชื้อโควิด-19 แต่ต้องกักตัวเอง 14 วัน แต่ยังทำงานที่บ้าน

★ “สมคิด” ผวาอบไอโซนห้องทำงาน

ช่วงบ่ายวันเดียวกัน นายสมคิด จาคูศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เข้าข้างบริษัท ขววิสา โชน จำกัด มาจัดฟันยาฆ่าเชื้อ อบไอโซนเป็นกรณีพิเศษในห้องทำงาน ชั้น 1 ติดบัญชีการทำเนียบรัฐบาล โดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทเผยว่า มาฉีดยาฆ่าเชื้อและอบไอโซนแค่ห้องทำงานและโดยรอบห้องทำงานของนายสมคิด ไม่เกี่ยวกับติดบัญชีการหรือติดไทยคู่ที่ 1 สิ่งสำคัญการฉีดยาฆ่าเชื้อและอบไอโซนเป็นการป้องกัน ไอโซนไม่ใช่สารเคมีแต่จะมีความสดชื่น มีคุณสมบัติที่ฆ่าเชื้อได้

★ “วิษณุ” บอกยื่นขัง “อุตตม” แป๊บเดียว

ขณะที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี ตำรวจติดตามนายอุตตมที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ระหว่างการแถลงข่าวของ พล.อ.ประยุทธ์ หลังประชุม รม. วันที่ 17 มี.ค.

คนยืนอยู่ใกล้นายอุตตมเพียงแป๊บเดียว จากนั้นได้ขับไปป็นใกล้กับนายกฯ ช่วงดังกล่าวไม่ได้พูดคุยกัน การนั่งร่วมประชุม รม.ก็นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับนายอุตตม ที่นั่งห่างกัน เมตรครึ่งตามมาตรฐาน ไม่กังวลว่าจะติดเชื้อ สุขภาพของตนนั้นขณะนี้ไม่มีอะไร

★ 25 ขรก.สภาเสี่ยงติด “นายกฯ”

อีกด้าน น.ส.รุ่งนภา ชันธิโชติ ผอ.สำนักบริหารทางการแพทย์ประจำรัฐสภา ทำหนังสือถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 18 มี.ค. เกี่ยวกับการคัดกรองเชื้อโควิด-19 ในบุคลากรกลุ่มเสี่ยงระบุว่าคนที่สำนักพัฒนาบุคลากร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้อนุมัติข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 14 คน และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 11 คน เข้าฝึกอบรมหลักสูตรนักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขั้นไปที่โรงแรมเอส ดี เอ็นวี กรุงเทพฯ มีข้าราชการสรรพากรจังหวัดละเชิงเทรา ภูเก็ตและเจ้าหน้าที่หน้าห้องนายกฯ เป้าเปี่ยมทรัพย์ หรือนายกฯ นายกฯ อบจ.ฉะเชิงเทรา ที่ติดเชื้อโควิด เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ด้วย จึงให้ผู้เข้าฝึกอบรมทั้งหมดรับการคัดกรองและให้กักตัวเอง 14 วัน

★ ปิด สนง.ผู้ตรวจการฆ่าเชื้อ 2 วัน

นอกจากนี้ นายรัชฎา สุทธอนันต์งาม เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เปิดเผยว่า เมื่อช่วงค่ำวันที่ 18 มี.ค. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรายหนึ่งว่า ได้พบปะกับบุคคลที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อโควิด-19 เป็นญาติที่มีการพบกันผู้ติดเชื้อจากสนามมวยคิมพีชีระหว่างรอผลตรวจในอีก 2 วัน เจ้าหน้าที่ที่คนดังกล่าวได้ลาหยุดเพื่อกักตัวเองที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในความสะอาดปลอดภัย ได้ปิดพื้นที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทั้งชั้น 5 และชั้น 9 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคเมื่อวันที่ 19-20 มี.ค.

★ สั่งขังนอกลัดคัดกรองสุวรรณภูมิ

ที่ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ทำเนียบรัฐบาล นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม แถลงว่า กรณีที่ไซเชียมมีเดียเผยแพร่ว่ามีผู้เดินทางกลับจากสเปนออกมาระบุว่ากลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พอรอรับกระเป๋าแล้วสามารถเดินออกจากสนามบินโดยไม่ถูกคัดกรอง ว่ามาตรการตรวจคัดกรองที่สนามบินสุวรรณภูมิ มีเครื่องเทอร์โมสแกนมีความเข้มเข้มาด มีจุดคัดกรองถึง 5 จุด เป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพ ไม่มีเม็ดเลือดแน่นอน ส่วนกรณีพนักงานทำความสะอาดสนามบินสุวรรณภูมิที่เป็นลมที่สนามบินเมื่อ 18 มี.ค. การตรวจสอบจากแล็บ ผลออกมาว่าไม่ติดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้ได้ให้การดูแลพนักงานดังกล่าวแล้ว เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิม





ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

ทีมแพทย์

☆ ต่อจากหน้า 11

★ “หมอรุ่งเรือง” ยันยา-หมอพอเน่

นพ.รุ่งเรือง กิจผาดี ที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กรณีมีการโจมตีว่าเรามียาไม่เพียงพอ นั้น ขอชี้แจงว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ต้องใช้ยามาก ถ้าใช้จะใช้ในผู้ที่มีอาการปานกลางถึงหนักมาก ใช้ 70 เม็ดต่อคน ตอนเช้าเตรียมการไว้แล้ว 2 แสนเม็ด และจะเร่งผลิตเพิ่มอีก ส่วนที่โจมตีว่ามีเตียงไม่เพียงพอ นั้น ผู้ป่วยหนักเท่านั้นที่ต้องอยู่ห้องพิเศษหรือไอซียู คนที่อาการเบาสามารถอยู่ห้องธรรมดาหรือโรงพยาบาลเฉพาะกิจได้ ส่วนหมอบุคลากรเฉพาะทาง มีโรงเรียนแพทย์ผู้จบออกมา ถ้าไม่มีความเชี่ยวชาญด้านนั้นๆ สามารถปรึกษาอาจารย์หมอได้ อีกทั้งเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถถ่ายภาพเอกซเรย์จากจอมอนิเตอร์เพื่อขอคำแนะนำได้ ขอให้หันไปบุคลากรทางการแพทย์และขอความกรุณาวันนี้บุคลากรทางการแพทย์เหนื่อยล้ากันมากเพราะนอนพักเรื่องโควิด-19 ยังต้องรักษาประชาชนในเรื่องอื่นๆด้วยแต่เราจะพยายามทำให้ดีที่สุด

★ ต้องสู้โควิดอย่างน้อย 1 ปี

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกษทหรือกับผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์ยืนยันวิธีการรับมือของไทยและกระทรวงสาธารณสุขถูกทางแล้ว ขอความ

ร่วมมือประชาชนงดเคลื่อนย้าย หรือออกจากบ้าน ถ้าไม่จำเป็น แม้ยังไม่มีการประกาศเคอร์ฟิวก็ตาม คาดการณ์ผู้ติดเชื้อช่วงนี้จะเพิ่มขึ้น แต่หากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันจำนวนจะค่อยๆลดลง แต่กว่าจะถึงสุดโรคนี้ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี จึงต้องร่วมมือกันอย่าโทษกันไปโทษกันว่าเป็นความผิดใคร เรามาถูกทางแล้ว ในหัวใจนายกฯเข้าเยี่ยมแค่ประชาชนหากกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของประชาชนให้รายงานนายกฯจะตัดสินใจทันที

★ เชิญซื้อแป้เข้าทำเนียบฯหรืออีกรอบ

ต่อมาเวลา 18.00 น. นายกฯได้เชิญคณะบดีคณะแพทยศาสตร์จากหลายมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์ อดีตรัฐมนตรี หรือที่ห้องสี่เขียว ตึกไทยคู่ฟ้า หนึ่งเนียบรัฐบาล เพื่อร่วมนำเสนอผลการศึกษา และข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการรับมือเชื้อโควิด-19 อาทิ นพ.ปิยสกล สกลสัตยาทร อดีตรมว.สาธารณสุขและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล นพ.สุทธิพงษ์

วัชรสินธุ์ คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ร่วมหารือ

★ ยันเตียงผู้ป่วยไม่ขาดแคลน

เวลา 18.00 น. หลังการประชุมร่วมระหว่างนายกฯกับคณะบดีคณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 2 ชั่วโมง นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า มีการหารือถึงเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาดูแลผู้ป่วยที่กักตัวเองที่บ้าน รวมถึงดูแลผู้ป่วยให้ได้คุณภาพ โดยร่วมมือระหว่างคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในวันที่ 21 มี.ค. จะหารืออีกครั้งที่กระทรวงสาธารณสุข ขณะที่นายกฯย้ำให้ดูแลผู้ป่วยให้ดีที่สุด ชีวิตคนไทยมีค่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนงบเพิ่มเติมที่เตียงผู้ป่วยในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล รวมทั้งต่างจังหวัดมีเพียงพอ ผู้สื่อข่าวถามว่าแนวโน้มการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วยจะมีมากขึ้นไปอีกแค่ไหน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตอบว่า คนไข้ใหม่ทั่วไปยังมีจำนวนไม่มาก กำลังติดตามอยู่เป็นระยะๆ

★ ทारीไม่เครียดยังไม่ขึ้นระยะ 3

ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภาเปิดเผยว่านายกฯรับฟังข้อเสนอแนะโดยจะมีมาตรการเพิ่มเติม





ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

ออกมา ต้องรอให้ความชัดเจนจากนายกฯ ผู้สื่อข่าว รายงานว่า การหารือไม่ได้พูดคุยถึงการประกาศยก ระดับการแพร่ระบาดเป็นระยะ ๘ แต่อย่างใด

**★ “อนุทิน” ลั่นพร้อมหมด ขาดแค่ ปชช.**  
 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว. สาธารณสุข กล่าวว่า นายกฯ ได้เชิญอาจารย์คณะบดี คณะแพทยศาสตร์จากหลายสถาบันมาร่วมพูดคุยเพื่อปรับ ชุมความเข้าใจให้ไปในแนวทางเดียวกัน ยืนยันเรา มีความพร้อมเรื่องการรักษาพยาบาลและการป้องกัน ฝึการระวังเหลืออย่างเดียวคือความร่วมมือของประ ชาชน หากประชาชนหยุดการเดินทางให้มากที่สุด หยุดการออกจากร้าน หยุดการรวมกันเป็นหมู่คณะ ให้มากที่สุด หากมาจากพื้นที่เสี่ยงให้กักตัวเอง 14 วัน เราจะผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้แน่นอนเพราะทุกอย่างพร้อม หมดแล้ว พร้อมรบทุกสถานการณ์ ถ้าเหตุการณ์เป็น แบบนี้รับมือได้ แต่ขอความร่วมมือประชาชนเท่านั้นเอง

**★ เจ็บพวกรักสนุกทำระบอบหนัก**  
 นายอนุทินกล่าวว่า โลกนี้รักษาได้ ไม่ใช่จะ อากาศหนักทุกคน ถ้ามีสุขภาพแข็งแรงจะสร้างภูมิ ด้านทานสูงมาก โลกนี้คือโรคระบาด ถึงอย่างไรต้อง มีคนติดเชื้อเราจะทำให้ท่านมั่นใจว่าถ้าติดเชื้อแล้ว ถ้ามีสุขภาพดีจะรักษาหายหมด มันไม่ใช่ข่าวร้าย ทุกอย่าง คนไทยถ้าให้ความร่วมมือก็เบาใจได้ ใน รอบสัปดาห์นี้ที่ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นมาจากคนกลุ่ม เดียวที่ไปสนามมวย ในคลับบาร์ ไปใช้ของร่วมกัน พุดจนปากฉีกอย่าใช้ของร่วมกัน ไม่เชื่อคำแนะนำคือ ความเห็นแก่ตัวรักสนุกไม่คิดถึงส่วนรวม ถ้าคิดจะไป ไหนโรคไปด้วยถ้าไม่ไปไหน โรคไม่ไปด้วยเมืองไทย สะอาดพื้นที่ถ้าให้ความร่วมมือจะกลับสู่สถานการณ์ปกติ โดยเร็วจะนั้นกินร้อน ช้อนก๋วยเตี๋ยวต่างอยู่ห่างๆ 2 เมตร

**★ แฉลัดกรอกรายวัน**  
 ที่อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยนายกิตติพงษ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายปฏิคม วิพัฒนานนท์ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แฉลัดกรอกรายวันโดยสาร ประจำวันที่ 18 มี.ค. ว่า มีทั้งสิ้น 11,762 คน จาก 206 เที่ยวบินระหว่างประเทศ ไม่มีรายใดเข้าเกณฑ์ ต้องสงสัยติดเชื้อโควิด-19 แต่มีผู้โดยสาร 3 ราย มีไข้ มีประวัติอยู่บนเรือสำราญไคมอนต์ปรีนเซส และเรือสำราญเวสต์เอร์แคม จึงส่งไปโรงพยาบาล และเก็บตัวอย่างผู้โดยสารจากจีน มาเก๊า ฮองกง เกาหลีใต้ รวม 6 คน ที่ไม่มีเอกสารแสดงผลการ ตรวจโควิด-19 ใน 72 ชั่วโมงการคัดกรองผู้โดยสาร ขาออก 29,277 คน ไม่พบต้องสงสัยติดเชื้อ

**★ นทท.เงินแท้กลับบ้าน**  
 ด้านบรรยากาศที่อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตลอดวันนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ มารอเดินทางกลับประเทศของตนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณเคาน์เตอร์สายการบินที่ให้บริการ ระหว่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกับเมืองต่างๆ ใน จีน มาเก๊า ฮองกง ได้พ่นมีนักเดินทางชาวจีนและ ชาวยุโรปที่อาศัยหรือทำงานในจีนมาติดตื้อซื้อตั๋ว เดินทางกลับประเทศขึ้นกันอย่างคึกคัก หลังสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจีนเริ่มดีขึ้น

**★ เอกชนท่องเที่ยวหนุนปิดประเทศ**  
 ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วันเดียวกัน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รว.การท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมร่วมกับภาคเอกชน เรื่องมาตรการช่วยเหลือ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (สทท.) กล่าวว่า ภาคธุรกิจออก มาตราการใดมา ภาคเอกชนท่องเที่ยวพร้อมปฏิบัติ ไปด้วยกัน และยินดีร่วมมือกับรัฐบาล ที่ไม่ต้องมี การหยุดกิจการบางประเภท ซึ่งไม่ใช่แค่ 14 วัน หาก จะปิดออกไปอีกเท่าใดก็ให้บอกมา โดยทั้ง สทท. และสมาคมท่องเที่ยวไทยผู้ฯทั้งหมด ทั้งในกรุงเทพฯ และ 76 จังหวัด เห็นพ้องกันว่า แม้จะปิดประเทศ เราก็นินดี เหตุการณ์ครั้งนี้ต้องร่วมมือกัน หากหยุด การแพร่ระบาดไม่อยู่ จะมีผลต่อชีวิตคนไทยมาก ฉะนั้นยินดีเลย ให้ปิดกิจการบางอย่างหรือปิดหมด เลยกี่แล้วแต่





ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

ทีมแพทย์

★ ต่อจากหน้า 12

★ ระบาดต่อเนื่องที่ยาวสุด 1 ล้านล้าน

นายสุวิทย์ โสภณเสถียร นายกมลสมาธิ์ ประกอบการรณรงค์ด้านความปลอดภัยของ สทท. กล่าวไว้ว่า หากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส ยังเป็นเช่นนี้มีความเสียหายของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน ต่างชาติที่ชาวไทย คนไทยที่อยู่นอก คนไทย ที่อยู่ในประเทศ จะเกิดความเสียหายรวม 1 ล้าน ล้านบาท ฉะนั้นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ จึงพร้อมและขอมหาภัยกิจการของตัวเองและอยู่ใน พื้นที่เพื่อให้ราชการได้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ให้หมด เชื่อว่าภายใน 30 วันคงดีขึ้น

★ สาธารณสุขขอโรงแรมช่วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมครั้งนี้ได้ เจนุญ นพ.วิรุจน์ อิมสารวงษ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมด้วย โดย นพ.วิรุจน์กล่าว ในที่ประชุมว่า จากการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เตรียม โรงพยาบาลของรัฐ-เอกชน โรงพยาบาลของทหาร โรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่รับ ผู้ป่วย และต้องการให้โรงแรมต่างๆ ไม่ต้องการ ถึงระดับ 4-5 ดาว ต้องการระดับ 2-3 ดาว ต้อง เป็นระบบแอร์แยกห้อง ไม่ใช่แอร์รวม ขอให้มาร่วม รณรงค์ผู้ป่วยที่อาการไม่หนักแต่มีไข้เจ็บคอ ไม่ต้อง ให้มีนักสัณนิศน์ให้เข้านอนแต่มีไข้เจ็บคอ ไม่ต้อง ให้มีนักท่องเที่ยวพนักงานจะได้รับผลกระทบ รัฐบาล จะมีค่าใช้จ่ายให้ การที่สื่อของความร่วมมือจาก โรงแรมอีกกรณีหนึ่งเพื่อไว้กักกันคนกลุ่มเสี่ยงที่ยัง ไม่คิดเรื่องเพราะการนำไปกักกันที่บ้านตัวเอง โดย มี อสม.หรือจังหวัดดูแล อาจไม่ได้ผลทางปฏิบัติ อย่างแท้จริง

★ โรงแรมปฏิเสธรองรับคนป่วย

ส่วนความเห็นของนางศุภวรรณถนอมเกียรติภูมิ นายกมลสมาธิ์ โรงแรมไทย ระบุว่า ตอนนี้ไม่มีเจ้าของ โรงแรมรายใดต้องการเอาตัวเองเข้ามาเสี่ยง แต่หาก มีการอธิบายให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นอาจจะมีการออก ได้ จะเห็นได้ว่าที่รัฐเคยจะเอาแรงงานที่กลับจาก เกาหลีใต้หรือจีนไปไว้ที่ค่ายทหารที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ยังมีชาวบ้านและผู้ประกอบการที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ ออกมาต่อต้าน ขณะที่โรงแรมที่อยู่ในกรุงเทพฯ มัก จะอยู่ในย่านชุมชน หรือโรงแรมที่จัดทะเบียนไม่ ถูกต้องและเคยรับทัวร์จีน ซึ่งตอนนี้ไม่มีลูกค้าเลย ก็อยู่ในย่านชุมชนบนถนนรัชดาภิเษกเช่นกัน

★ คม.ขยายเวลาต่างชาติอยู่ในไทย

วันเดียวกัน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบ.สตม. มีหนังสือ ถึงนายตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศ อนุญาตให้ ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานหรือท่องเที่ยวใน

ประเทศไทยอย่างถูกต้องกฎหมายแต่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จนไม่สามารถ กลับประเทศได้ เพื่อให้ชาวต่างชาติเหล่านี้ที่อยู่ใน ไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายคนเข้าเมือง จึงให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับคำขอและพิจารณาอนุญาต ให้ชาวต่างชาติดังกล่าวอยู่ในไทยเป็นการชั่วคราว โดยพิจารณาอนุญาตให้ครั้งละไม่เกิน 30 วันจนกว่า สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลาย

★ ระดมฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัส

ในส่วนปฏิบัติการทำความสะอาดกรุงเทพมหานคร เมื่อเวลา ๐๑.๐๐ น. วันที่ 19 มี.ค. พล.ต. สุษสรณ์ หนองบัวล่าง พล.ต.ทรงวิทย์ หนูนุกักดี พล.ต.สุวิทย์ เกตุศรี รองแม่ทัพภาค 1 นำกำลังพล จาก พล.1 รอ. และ พล.ม.2 รอ.ลงพื้นที่ทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสใน 3 เขต กทม. ประกอบด้วย รถน้ำผสมสาร BKC ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ฉีดบริเวณทางเท้าป้ายรถเมล์ฝักรถจักรยาน ถนน เขียวราช อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถนนพระรามที่ 1 แยกปทุมวัน-แยกราชประสงค์และถนนหน้าพระลาน ทั้งสนามหลวงด้าน พล.ต.กิตติพงษ์ เศรษฐศิริ ผบ.พล.ม.2 รอ. นำกำลังพลฉีดพ่นล้างแนวถนน พระรามที่ 1 จากแยกปทุมวัน-แยกราชประสงค์ โดยมีกำลังจาก ม.ร.ม. พัน.1 รอ. ร่วมกับสำนักงาน เขตปทุมวัน และตำรวจ สน.ปทุมวัน เข้าร่วม

★ ตำรวจ-ทหารทำความสะอาดกรุง

พล.ต.ท.กัณฑ์พงษ์ พงษ์เกตุรา ผบ.ชน. ที่ได้ ร่วมนำเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการทำความสะอาด กรุงฯ กับเจ้าหน้าที่ทหารเผยว่า การทำความสะอาด จะไปถึงวันที่ 31 มี.ค. เวลา ๐๑.๐๐- ๐๕.๐๐ น. โดยมีจุดสำคัญ อาทิ สถานีรถไฟฟ้ามหิดล หมอชิต อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แยกราชประสงค์ บริเวณแยกปทุมวัน หน้าลานหอศิลป์วัฒนธรรม กรุงเทพฯ ย่านเขาวราช เน้นทำความสะอาดที่สาธารณะ โดยเฉพาะจุดที่สัมผัส เช่น รวมนั้นไคเลี่ยน ป้าย รถเมล์ สารเคมีที่ใช้ตามที่ตั้งโปรยแนะนำ ไม่เป็น อันตรายและระเหยใช้เวลาไม่เกินครึ่ง ชม.

★ รอง ผกก.เตาปูนกักตัวโควิด

พล.ต.ท.กัณฑ์พงษ์ยังกล่าวถึงกรณีมาตรการ ปิดสถานบันเทิงในพื้นที่ กทม.เป็นเวลา 14 วัน เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า จากการตรวจสอบพบว่า สถานบริการสถานบันเทิง ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่มีใครฝ่าฝืน บข.น. ยังคงกวดขันอย่างเข้มขันไปจนครบกำหนดวันที่ 31 มี.ค. ส่วนตำรวจในสังกัด บข.น.พบว่า มีผู้ติดเชื้อ แล้ว 9 นาย รวมทั้งรอง ผกก.เตาปูนด้วย

★ แข่งฝีมือช่างยังดีอีก

ส่วนการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ที่ จ.สมุทรปราการ ที่มีกำหนดจัด 18-19 มี.ค. และ ม.ร.ว. จักรมงคล โสภณกุล รว.แรงงาน สังกัดเล็ก การจัดเพราะจะเกิดความเสียหายต่อการติดเชื้อไวรัส

โควิด-19 นั้น แต่ในวันที่ 18-19 มี.ค. ผู้บริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงานยังคงเดินทางไปเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องจัดการแข่งขันไปตามปกติ โดยมีการสั่ง ห้ามไม่ให้เผยแพร่ข้อมูลการแข่งขันไปยังสื่อมวลชน และสาธารณะ สร้างความอึดอัดใจให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากหวั่นในความ ไม่ปลอดภัยและจัดมติด รม.

★ แมทธิว ดิน อัดคลิปเปิดใจ

ในส่วนนักแสดงคนดัง แมทธิว ดิน ที่อยู่ใน ช่วงกักตัวเอง รักษาอาการป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้โพสต์คลิปเปิดใจว่า นับแต่วันแรกที่นอนรักษาตัว ที่โรงพยาบาล อาการไม่ได้หนักอะไรมาก เหมือน เป็นไข้หวัด ปวดเมื่อยตามร่างกาย คัดจมูก รักษา อยู่ 3-4 วัน ก็หาย พออีก 4 วัน อาการก็กลับมาอีก หมอจึงเริ่มให้ยาอีกหลายตัวที่จะขับออกไปให้ เร็วที่สุดถ้าปล่อยให้นานไปไม่รู้จะแย่งไปยั้งกินยา อยู่ 4 ตัว ตามสูตรมาตรฐานทั่วโลกคิดว่ารักษา โควิด-19 ได้ดีที่สุดยาค่อนข้างแรงทำให้หอบไม่ถอยลง แต่การให้ดีขึ้นในช่วงๆ ส่วนความทรมาณของ โรค สำหรับคนไม่เท่าไร จะกังวลในความไม่รู้ เกี่ยวกับโควิด-19 มากกว่าและเจ็บใจเมื่อคิดถึงคนที่ ติดจากตน สิ้นเสีย รวมถึงคนที่ได้จะเอาตนต้อง อยู่ในความเสี่ยงกังวลและเครียดสุดยังดีที่รู้ว่าว่า ทุกคนผลตรวจเป็นลบ มีแค่สี่เตียงที่คิดถึงลูกอยาก ปล่อยให้ลูกออก

★ นำนักมวยลุมพินีส่งกักตัว

ที่ จ.บุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ ลำปลายมาศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ติดตาม ตัวนักมวยไทยคนหนึ่งอายุ 80 ปี ชาวลำปลายมาศ หลังไปร่วมชมมวยที่สนามมวยลุมพินี เมื่อวันที่ 12 มี.ค. และเดินทางกลับบ้านในวันที่ 18 มี.ค. โดยไม่ได้กักตนเองและไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขทราบ นำตัวไปตรวจใช้ที่ร.ลำปลายมาศ พบไม่มีไข้และไม่แสดงอาการป่วย ส่วนที่ จ. อุบลราชธานี นายสุฤษดิ์ วิฑูรย์ ผวจ.อุบลราชธานี แถลง พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดแล้ว 1 ราย เป็น กรรยาเขียนมวยที่เดินทางมาจากสนามมวยลุมพินี จึงนำตัวเข้าสู่การกักตัวเองต่อไป

★ ระยองติดเชื้อแล้ว 2 ราย

ส่วนที่ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ. ระยอง นพ.สุนทร เจริญภูมิการกิจ สาธารณสุข จังหวัดระยองและ นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาติศรี ผ.รพ. ระยองร่วมกันแถลงข่าวว่า ใน จ.ระยอง มีผู้ติดเชื้อ โควิด-19 จำนวน 2 ราย เป็นชาย 1 หญิง 1 อีก 1 รายเป็นหญิงอยู่ระหว่างรอผลการตรวจรบบสอง

★ ปิดตานิ 7 คนติดเชื้อ

นายไกรสร วิศิษฎ์วงศ์ ผวจ.ปัตตานีเปิดเผย ว่า จ.ปัตตานี พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวม 7 คน เป็นผู้เดินทางกลับจากร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่





ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๔)

ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 2 มี.ค. ได้รับการ  
กักตัวไปแล้ว ขณะนี้กำลังสอบสวนผู้ที่สัมผัสกับคน  
ทั้ง 7 คน แม้กระทั่งญาติใกล้ชิดต้องกักตัว 14 วัน  
ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. พบว่ามีอาการไข้สูง 4 ราย ดู  
อาการ ด้านตัวแทนกรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี  
ชี้แจงว่าได้ประสานให้ทุกจังหวัดทั้ง 12 อำเภอ  
ลงกิจกรรมละหมาดวันศุกร์ตามคำสั่งของสำนัก  
จุฬาราชมนตรีเพื่อยับยั้งการระบาด ส่วนพระสิริ  
จริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ได้  
ประชุมคณะสงฆ์และเจ้าอาวาสวัดทั้งหมดในปัตตานี  
ให้งดกิจกรรมทุกอย่างก่อน

★ พม่าปิดท่าแม่น้ำเมย

ช่วงสายวันเดียวกัน รัฐมนตรีสาธารณสุข  
เมียนมา สั่งปิดท่าข้ามริมแม่น้ำเมยที่มีกว่า 30 แห่ง  
ฝั่งตรงข้าม อ.แม่สอด จ.ตาก ห้ามบุคคลต่างชาติ  
และสินค้าข้ามไปมาอย่างไม่มีกำหนด เพื่อสกัดกั้น  
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยกเว้นชาวไทย  
และชาวเมียนมาที่ยังข้ามไปมาได้ ส่วน จ.พิษณุโลก  
พระพุทธรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
หรือวัดใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก ได้ให้  
พระสงฆ์ สามเณรและคนงานของวัดร่วมทำความ  
สะอาดบริเวณวัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนัก  
ท่องเที่ยวและประชาชนที่นำสักการะพระพุทธรูปราช

★ อติดี ส.ส.ยกโรงแรมรักษาคนป่วย

นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ อติดี ส.ส.นครราชสีมา  
เจ้าของโรงแรมหนึ่งไฟร์สตาร์ ไรต์สคาร์ปเปอร์มาเก็ต  
โรงแรมปทุมฉลุลา เขตเทศบาลนครนครราชสีมา  
อ.เมืองนครราชสีมา เผยว่า สถานการณ์ไวรัส  
โควิด-19 นำเป็นห่วงมาก ไทยเริ่มพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น  
จึงพร้อมที่จะให้รัฐบาลนำโรงแรมของตนไปรับเป็น  
โรงพยาบาลสนามขนาด 500 เตียงได้ทันที หาก  
รัฐบาลต้องการที่จะใช้ทำโรงพยาบาลสนามจริงมา  
พูดคุยในรายละเอียดกับตนได้

★ ตำรวจทั้งโรงพักผวา ค.ต.

พ.ต.อ.ประสาทร ศรีสุโข ผกก.สภ.บางแก้ว  
จ.สมุทรปราการ เปิดเผยว่าที่โรงพักมีตำรวจยศ.ต.  
ไปลุยเวทไต่ลมพิษและติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และ  
ยังมาทำงาน โกลัซติดกันเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลาย  
นายเพื่อความสบายใจของทุกคน จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่  
ตำรวจรวม 5 นายไปตรวจที่ รพ.ตำรวจ และรอผล  
ส่วน ค.ต.ที่ติดเชื้อคนแรกขณะนี้รักษาตัวที่ รพ.ราม  
ธิบดีแล้ว พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบางพลี  
และเทศบาลบางแก้ว ได้พ่นยาฆ่าเชื้อและเช็ดทำความสะอาด  
ภายในโรงพักทั้งหมด

★ เงินยอดติดเชื้อในประเทศไม่มีเพิ่ม

วันเดียวกัน สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน  
สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในต่างแดน  
โดยระบุเมื่อวันที่ 19 มี.ค. ว่ายอดผู้ติดเชื้อใน 176  
ประเทศและเขตปกครองทั่วโลกอยู่ที่ 220,846 คน

เสียชีวิต 8,988 คน รักษาหาย 85,778 คน ขณะที่  
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน รายงานว่า ไม่พบ  
ผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นแม้แต่รายเดียวเป็น  
วันแรก นับตั้งแต่เริ่มการแพร่ระบาดในเดือน ม.ค.  
แต่เชื่อว่าความเสี่ยงในการแพร่ระบาดระลอกใหม่  
ยังมีอยู่ ซึ่งนายหลี่ หลันจวน ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย  
และรักษาโรคติดต่อแห่งชาติกล่าวว่า ต้องให้จำนวน  
ผู้ติดเชื้อภายในประเทศเป็นศูนย์ต่อเนื่อง 14 วัน ถึง  
เหมาะสมที่จะผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง และหาก  
ทำได้จริง ก็เชื่อว่าสถานการณ์ไวรัสในเมืองอุฮั่น  
จุดต้นตอการระบาดจะจบสิ้นลงในเดือนเม.ค.

★ ติดเชื้อมาจากต่างแดน-มีไทย 5 คน

ขณะที่สำนักข่าวโกลบอล ไทมส์ของรัฐบาลจีน  
รายงานเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจพบ  
ผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 34 คน ใน  
วันเดียว ในจำนวนนี้ 21 คน เดินทางมายังกรุงปักกิ่ง  
ส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษและสเปน ด้วยเหตุนี้ส่งผล  
ให้ยอดรวมการตรวจพบผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจาก  
ต่างแดนจนถึงวันที่ 18 มี.ค. เพิ่มขึ้นเป็น 189 คน ในจำนวนนี้  
เป็นชาวไทย 5 คน ที่เดินทางเข้ามาจากต่างแดน  
4 คน กรุงปักกิ่ง 1 คน และตรวจพบต่อมาพบว่า  
ติดไวรัส แต่ไม่เผยแพร่รายละเอียดเพิ่มเติม

★ สนามบินปักกิ่งเริ่มกรองไม้ไหว

สื่อท้องถิ่นข่าวเสิร์ชรายงานว่าแม้กรุงปักกิ่ง  
จะออกมาตรการเข้มงวด กักบริเวณผู้โดยสารจาก  
ต่างประเทศทุกคนในศูนย์กักกันโรคของรัฐบาลเป็น  
เวลา 14 วัน หรือตรวจสุขภาพผู้โดยสารทุกคนที่  
แะรอบเปลี่ยนเครื่องบินกรุงปักกิ่งแต่เมื่อ 19 มี.ค.ทาง  
ท่าอากาศยานได้ประกาศให้เที่ยวบินจากต่างประเทศ  
ลงจอดที่กรุงปักกิ่ง ไปลงจอดที่เมืองข้างเคียงต่างๆ  
แทน แสดงให้เห็นว่ามาตรการคัดกรองทุกคนถึงขีด  
จำกัดแล้ว

★ อิตาลีดับวันเดียวอื้อ-ขยายปิดเมือง

ส่วนอิตาลี ซึ่งพบการติดเชื้อแล้ว 35,713 คน  
มากเป็นอันดับ 1 ในยุโรปนั้น ทางกรเปิดเผยว่า  
ตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ภายใน  
วันเดียวถึง 475 คน ในจำนวนนี้มี 89 คนอยู่ในแคว้น  
ลอมบาร์ดี พื้นที่การแพร่ระบาดรุนแรงในภาคเหนือ  
ส่งผลให้ยอดเสียชีวิตทั่วประเทศพุ่งเกือบ 3,000 คน  
นายจูเซปเป คอนเต นายกรัฐมนตรีอิตาลี ระบุว่ารัฐบาล  
จะเข้ามาตราการปิดเมืองไปจนถึงต้นเดือนเม.ย. จาก  
กำหนดเดิมสิ้นเดือนมี.ค. ขณะที่นายซิลวีโอ บรูซา  
เฟอร์โร ผู้อำนวยการสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติ ระบุว่า  
ว่าการปิดเมืองจะเห็นผล แต่ต้องใช้เวลา

★ ฝรั่งเศสไล่ปรับคนไม่เชื่อฟัง

กระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสประเมินว่ามี  
ความเป็นไปได้ที่มาตรการปิดเมือง ให้ประชาชนอยู่  
แต่ในที่ที่อาศัยจนถึงสิ้นเดือนมี.ค. อาจต้องขยาย

ระยะเวลาไปอีก 2 สัปดาห์ หรือช่วงกลางเดือนเม.ย.  
ขณะที่นายคริสตอฟ กาสตานเนอร์ รัฐมนตรีมหาดไทย  
ฝรั่งเศส แสดงความกังวลต่อกรณีชาวข้ามไม่ยอม  
เชื่อฟังมาตรการงดการเดินทางที่เป็นและให้อยู่  
แต่ในบ้าน โดยในวันเดียวมีรายงานว่ามีชาวฝรั่งเศส  
ปรับเงินไปแล้ว 4,095 คน วันนี้ปรับเงิน 135 ยูโร  
หรือเกือบ 4,800 บาท แต่วันพรุ่งนี้จะสั่งปรับ  
375 ยูโรหรือกว่า 13,000 บาทจะได้ชัดเจนกลับบ้าง

★ อังกฤษปิด ร.ร.-บริการขนส่ง

ที่อังกฤษ ซึ่งมีรายงานผู้ติดเชื้อ 2,628 คน  
เสียชีวิตเพิ่มเป็น 104 คนนั้น นายบอริส จอห์นสัน  
นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ได้ประกาศใช้มาตรการปิด  
สถานศึกษาทั่วประเทศอย่างไม่มีกำหนด ตั้งแต่วันที่  
20 มี.ค.เป็นต้นไป ส่วนกรณีที่ยกเลิกการสอบ  
วัดความรู้เข้ามหาวิทยาลัย จะแจ้งมาตรการรองรับ  
ผลกระทบให้ทราบต่อไป ส่วนสถานีรถไฟใต้ดินทั่ว  
กรุงลอนดอนกว่า 40 สถานีจะงดให้บริการอย่างไม่มี  
กำหนด พร้อมอยู่ระหว่างพิจารณางดให้บริการรถ  
โดยสารและรถไฟปกติ

★ สหรัฐฯจัดมาตรการยุคสงคราม

นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ  
สั่งให้กองทัพเรือสหรัฐฯ นำเรือพยาบาลลู่ได้ 1,000  
คนมาเทียบท่านอกชายฝั่งนครนิวยอร์ก เพื่อให้การ  
สนับสนุนในหลายๆด้านที่จำเป็น ตามด้วยการลงนาม  
ใช้มาตรการอึดฉีดเงินฉุกเฉิน 100,000 ล้านดอลลาร์  
สหรัฐฯ หรือกว่า 3 ล้านล้านบาท เพื่อช่วยเหลือภาค  
เอกชนไม่ให้ล้มเจ๊งเงินเดือนพนักงานที่ด้อยคุณภาพ  
และประกาศใช้กฎหมายการผลิตเพื่อความมั่นคง  
ของชาติที่ร่างขึ้นในยุคสงครามเกาหลีเมื่อ 70 ปีก่อน  
ซึ่งจะอนุญาตให้รัฐบาลใช้อำนาจบังคับบริษัทเอกชน  
ให้ยอมเซ็นสัญญากับรัฐบาล เรื่องการผลิตสินค้าที่  
จำเป็น เช่น หน้ากากอนามัย หรืออุปกรณ์แพทย์  
โดยนายทรัมป์มีกล่าวด้วยว่า ตอนนี้นั้นถือเป็นผู้นำ  
ในช่วงเวลาแห่งสงครามแล้ว หลังสาธารณสุขยืนยัน  
พบผู้ติดเชื้อครบ 50 รัฐ ยอดรวมอยู่ที่ 9,464 คน  
เสียชีวิต 155 คน

★ ทรูโตหนาวขอพักแกลงข่าว

นายจัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรี แคนาดา  
ซึ่งอยู่ระหว่างกักกันตัวเองและทำงานที่บ้านพร้อม  
ครอบครัวเป็นเวลา 14 วัน หลังนางโจเซฟ ทรูโด สตรี  
หมายเลข 1 ตรวจพบติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ นาย  
ทรูโดไม่ติดเชื้อนั้น ได้เขียนแถลงข่าวสถานการณ์  
ไวรัสโควิด-19 เมื่อแถลงจบและถึงช่วงเปิดให้  
ผู้สื่อข่าวซักถาม กลับขอตัวเข้าไปเอาเสื้อโค้ทใน  
บ้านออกมาสวมคลุมก่อนพูดออกตัวว่าอากาศเข้มใ  
มีแดดดี แต่รู้สึกหนาว ทั้งนี้แคนาดามีผู้ติดเชื้อ 727  
คน เสียชีวิต 9 คน





ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๕)

**ทีมแพทย์ ☆ ต่อจากหน้า 14**

**★ ออสซี่-กวีปิดประเทศ**

รัฐบาลออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ประกาศห้ามคนที่ไม่ได้ถือสถานะผู้พักอาศัยทั้งหมดเข้าประเทศเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยนายสก็อตต์ มอร์ริสัน นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียระบุว่า คำสั่งห้ามดังกล่าวของออสเตรเลียมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 มี.ค. ส่วนนิวซีแลนด์เริ่มบังคับใช้ช่วงเที่ยงคืนวันที่ 19 มี.ค. แต่คำสั่งห้ามของทั้งสองประเทศไม่ได้บังคับใช้กับพลเมือง ผู้พักอาศัยถาวรหรือสมาชิกครอบครัว ทั้งนี้ ออสเตรเลียพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กว่า 600 คน เสียชีวิต 8 คน ส่วนนิวซีแลนด์มีผู้ติดเชื้อ 28 คน

**★ เตือนต่างชาติถูกจองจำร้าย**

สถานทูตสหรัฐฯในเอธิโอเปียประกาศเตือนชาวต่างชาติเสี่ยงถูกโจมตีในหลายเมืองทั่วเอธิโอเปีย เหตุคนท้องถิ่น ก่อตัวหาชาวต่างชาติว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และมักพุ่งถึงชาวต่างชาติในเชิงดูหมิ่น เช่น "จีน" (China) และ "เฟรนช์" ซึ่งหมายถึง "ต่างชาติ" (foreigners) ตามด้วยคำว่า "โคโรนา" (corona) ปึงอกถึงทัศนคติเชิงดูหมิ่นในเอธิโอเปียที่โยงอาการระบาดของไวรัสโควิด-19 กับชาวต่างชาติ และมีรายงานชาวต่างชาติถูกเล่นงานต่างๆ นานา รวมทั้งป่าก่อกัน ดุขน้ำลายใส่ และถูกวิ่งไล่กวด

**★ เกนยาไล่ทุบจนตาย**

นอกจากนี้ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานด้วยว่า ในเอธิโอเปียพบผู้ติดเชื้อแล้ว 6 คน รวมถึงชาวญี่ปุ่นที่เดินทางมาจากประเทศบูร์กินา ฟาโซ ที่มีผู้ติดเชื้อ 26 คน เสียชีวิต 1 คน คือนางโรเซ มาวี คอมเปาเร รองประธานรัฐสภา ส่วนเคนยาที่มีผู้ติดเชื้อ 7 คน เกิดเหตุชายคนหนึ่งถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทุบตีบาดเจ็บสาหัสไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ หลังผู้ตายถูกกล่าวหาติดเชื้อไวรัสโควิด-19

**★ กลุ่มประเทศยอดติดเชื้อพุ่ง**

ทั้งนี้ ในช่วงเย็นวันเดียวกัน สำนักข่าวต่างประเทศรายงานยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มในประเทศต่างๆ โดยที่อิหร่านติดเชื้อเพิ่มเป็น 18,407 คน เสียชีวิต 1,284 คน สเปนติดเชื้อ 17,147 คน เสียชีวิต 787 คน เยอรมนีติดเชื้อ 13,083 คน เสียชีวิต 31 คน สวิตเซอร์แลนด์ติดเชื้อ 3,220 คน เสียชีวิต 36 คน ออสเตรเลียติดเชื้อ 1,843 คน เสียชีวิต 5 คน ส่วนเบลเยียมติดเชื้อ 1,795 คน เสียชีวิต 21 คน โดยที่อิหร่านมีรายงานว่ายอดติดเชื้อ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดอิหร่านเตรียมออกกักโทษอีก 10,000 คน เพื่อยับยั้งการระบาดในเรือนจำ

**★ คนโตโยตัดกัติดเชื้อ**

ขณะที่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด แจ้งว่ามีพนักงาน 1 คนติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้นำตัวพนักงานคนดังกล่าวเข้ารับการรักษาพร้อมดำเนินการกักตัวพนักงานคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในองค์กรโดยทันที พร้อมขอความร่วมมือพนักงานให้หลีกเลี่ยงการพบปะสังสรรค์ การจัดงานต่างๆ ตลอดจนลดการเข้าไปในพื้นที่แหล่งชุมชน หรือสถานที่ที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมากและทำความสะอาดภายในบริษัทด้วยการฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาเคมีและเครื่องอบโอโซนในพื้นที่เสี่ยงและบริเวณโดยรอบ

**★ นายกฯขอ ปชช.งดเดินทางช่วงนี้**

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยช่วงข่าว พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว. กลาโหม ฝากถึงประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเขตกทม.และปริมณฑล ให้พำนักอยู่บ้าน งดการเดินทางไปต่างจังหวัด หรือเลื่อนเดินทางช่วงนี้ไปก่อน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเข้มข้นที่สุด จะช่วยสกัดกั้นการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ขณะนี้รัฐบาลได้เตรียมทุกมาตรการที่เกี่ยวข้องไว้สำหรับการปฏิบัติได้ทันทีหากสถานการณ์รุนแรงขึ้น ส่วนการไปทานอาหารนอกบ้านพบปะสังสรรค์ควรงดเช่นกัน ขอให้ซื้อกลับบ้านหรือให้ส่งบ้านจะเหมาะสมกับสถานการณ์ในวันนี้ ประชาชนต้องร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางที่รัฐบาลกำหนด เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่สาธารณะและในครัวเรือน

**★ กพท.ออกประกาศการบินเข้มทั่วโลก**

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กล่าวว่า กพท. ได้ลงนามเมื่อวันที่ 19 มี.ค. ในประกาศ กพท. เรื่อง "แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศที่ทำการบินมายังประเทศไทย" ที่จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 00.00 น. วันที่ 22 มีนาคม 2563 โดยประกาศจะครอบคลุมการบินที่มาจากทุกประเทศทั่วโลก ไม่ว่า

มาจากประเทศไหนที่จะบินเข้ามาในประเทศไทยสาระสำคัญคือ หากเป็นผู้โดยสารชาวต่างชาติ 1.จะต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าไม่เป็นโรคโควิด-19, 2.หากเดินทางเข้าไทยจะต้องซื้อประกันภัยในวงเงินประกัน 100,000 เหรียญฯ หรือคนละประมาณ 3 ล้านบาท 3.ต้องมีการกรอกข้อมูลว่ามาเมืองไทยพักอยู่ที่ไหน ส่วนที่เป็นคนไทยที่จะเข้าประเทศต้องมีหนังสือรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลรับรองว่าเป็นคนไทย เข้ามาประเทศไทย พักอาศัยเป็นระยะเวลาเท่าไร ประกาศดังกล่าวจะไม่ได้กำหนดว่ามาจากประเทศใด แต่ครอบคลุมทุกประเทศทั่วโลก



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

ปิดด่านทางบกทั่วประเทศ  
กฏเหล็กเข้มทุกชาติเข้าไทย  
‘บักตู’ อิมแต่งผวจ.-‘อุตตม’เฮไม่ติดไวรัส  
เขียนมวยแพร์โควิด9จว.-ติดเชื้อเพิ่ม60

ยกระดับสกัดวิกฤติ “โควิด-19” รัฐบาลสั่งปิดด่านทางบกตามแนวชายแดนทั่วประเทศ-ออกกฏเหล็กเข้มทั่วโลกเข้าไทย “บักตู” อิมให้อ่านจ ผวจ. จัดการ หากทำไม่ได้ขู่ตั้งพันตำแหน่ง ด้าน สธ. พบป่วย “โควิด-19” รายใหม่ พุ่งพรวดเดียว 60 คน ทบสถิติรายวัน มี “ผู้สื่อข่าว” ติดไวรัสสมรณะด้วย เผยติดเชื้อ ◆อ่านต่อหน้า 2



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

## ปิดด่าน

□ ต่อจากหน้า 1

มากที่สุด จาก “กลุ่มสนามมวย-ผับ” และ 9 จังหวัด เชียงเมวยแพร่เชื้อ ส่วนสถานบันเทิง ตรวจเจอติดกันทั้ง “ผับ” สบ.กร้าว เอมิโด “กลุ่มเสี่ยง-ไม่กักตัว” ระดมอาจารย์หมอ ถก ทาวิธีสูโรด คาด 1 ปี ไทยติดเชื้อทะลุ 1 ล้าน คน “อนุทิน” แจง “แจ็ก หม่า” ต่อสายตรง พร้อมช่วยไทยหาเวชภัณฑ์ “กท.-สท.” ผูก กาลังสรุปแผนรับมือ หลังผู้ป่วยใหม่พุ่งสูง 5 วันติด ครม. เสนอ “อดคม” รว.คลัง ผล ตรวจ ไม่ติดเชื้อ “โควิด” ผัง หอการค้า คาด “ปิดประเทศ” เศรษฐกิจแข็ง 2.4 แสนล้านต่อ เดือน ส.อ.ท. ประเมินแรงงานตกงานนับล้าน คน จีรัฐเร่งตั้งกองทุนแสนล้าน อุ้ม ขณะที่ “แมทธิว ดีน” โพสต์คลิป เริ่มกินยารักษา สภาพอดโรย ส่วนสถานการณ์ต่างประเทศ จีน ติดเชื้อ “โควิด” ในประเทศเป็นศูนย์

## ○ เงินไม่พบติด “โควิด” รายใหม่

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. คณะกรรมการสาธารณสุขจีนรายงาน ว่า รอบ 24 ชม.ของเมื่อวานนี้ เงินไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ที่ เกิดจากการแพร่ระบาดระหว่างพลเมืองกันเอง ในประเทศแล้วเช่นเดียวกับในเมืองอื่น อัน เป็นศูนย์กลางแพร่ระบาดของไวรัสที่ไม่พบผู้ ติดเชื้อเพิ่มเช่นกัน ถือเป็นครั้งแรกของจีนที่ ไม่มีกรณีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ นับตั้งแต่เริ่มพบ การระบาดช่วงปลายปีที่แล้ว อย่างไรก็ดี แม้จะ ไม่พบพลเมืองจีนติดเชื้อเพิ่มแต่ในรอบ 24 ชม. จีนพบผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่ม 34 ราย ทั้งหมด เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ จำนวนนี้ 21 ราย พบที่กรุงปักกิ่งมากที่สุด ขณะที่ มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 8 รายทั้งหมดอยู่ในมณฑลชุนเป่ย ส่งผลให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตของ จีนอยู่ที่ 3,245 ราย

## ○ 10 ประเทศติด “โควิด” สูง

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานจาก เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ว่า องค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) รายงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ “โควิด-19” ว่า จนถึง วันที่ 19 มี.ค. พบมีผู้ป่วยในอย่างน้อย 172 ประเทศและดินแดน มีผู้ป่วยสะสมรวมกัน มากกว่า 2 แสนคน และเสียชีวิต 8,925 คน สำหรับ 10 อันดับประเทศซึ่งมีผู้ป่วยสะสม มากที่สุด เริ่มจาก 1.จีน มีผู้ป่วยสะสม 80,928 คน รักษาหายแล้ว 70,420 คน แต่เสียชีวิตอย่างน้อย 3,245 คน 2.อิตาลี มีผู้ป่วยสะสม 35,713 คน รักษาหายแล้ว 4,025 คน 3.เด.เสียชีวิตอย่าง

น้อย 2,978 คน เพิ่มขึ้น 475 คน ภายในรอบ 24 ชม. ที่ผ่านมากถือเป็นสถิติการพบผู้เสียชีวิต รายวันสูงที่สุดและตอนนี้จำนวนผู้เสียชีวิตจาก โควิด-19 ในอิตาลีมีสัดส่วนคิดเป็น 34.2% ของจำนวนผู้เสียชีวิตรวมทั่วโลก 3.อิหร่าน มี ผู้ป่วยสะสม 17,361 คน รักษาหายแล้ว 5,710 คน แต่เสียชีวิตแล้ว 1,135 คน 4.สเปน มีผู้ ป่วยสะสม 14,769 คน รักษาหายแล้ว 1,081 คน แต่เสียชีวิตอย่างน้อย 638 คน 5.เยอรมนี มีผู้ป่วยสะสม 12,327 คน รักษาหายแล้ว 105 คน แต่เสียชีวิตอย่างน้อย 28 คน 6.สหรัฐ มี ผู้ป่วยสะสม 9,458 คน รักษาหายแล้ว 108 คน แต่เสียชีวิตแล้ว 155 คน 7.ฝรั่งเศส มีผู้ป่วย สะสม 9,134 คน รักษาหายแล้ว 602 คน แต่ เสียชีวิตแล้ว 264 คน 8.เกาหลีใต้มีผู้ป่วย สะสม 8,565 คน รักษาหายแล้ว 1,947 คน เสีย ชีวิตแล้ว 91 คน 9.สวิตเซอร์แลนด์ มีผู้ป่วย สะสม 2,772 คน รักษาหายแล้ว 15 คน แต่เสียชีวิตแล้ว 21 คน และ 10.สหราชอาณาจักร มี ผู้ป่วยสะสม 2,626 คน รักษาหายแล้ว 65 คน แต่เสียชีวิตแล้ว 194 คน

## ○ จัดฆ่าเชื้อ “โควิด” ทั่วกทม.

ส่วนในประเทศไทยผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่กลางดึกเวลา 01.00 น. ทหารจากกองทัพ ภาคที่ 1 ได้ส่งรถน้ำ และสารฆ่าเชื้อ เพื่อ ทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อนบนทางเท้าและ ถนนตามมาตรการควบคุมเชื้อโควิด-19 ใน พื้นที่กรุงเทพฯ โดยจะเริ่มทำตั้งแต่นี้อันถึง วันที่ 31 มี.ค. ตั้งแต่เวลา 01.00-05.00 น. จะ ฉีดทั่วกรุงเทพฯ 11 จุด มีจุดสำคัญ คือ สถานี รถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต หัวแยกลาดพร้าว สวนจตุจักรอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แยกปทุมวัน หน้าลานหอศิลป์วัฒนธรรมกรุงเทพฯ และ แยกราชประสงค์ เป็นต้น ทั้งนี้บริเวณแยก ปทุมวัน หน้าลานหอศิลป์ฯ พล.ต.ท.ภักพงษ์ พงษ์เชษฐา ผบ.ช.น. เดินทางมาตรวจความ เรียบร้อยและพาสื่อมวลชนเดินตรวจถึงแยก ราชประสงค์ไปกลับผ่านถนนพระราม 1 ใช้ ระยะทางรวม 2 กม. โดยตำรวจ สน.ปทุมวัน ได้ปิดการจราจร เพื่อให้รถบรรทุกน้ำฉีดสารเคมี ฉีดน้ำฆ่าและมีการใส่ชุดป้องกัน ฉีดสารฆ่า เชื้อ ก่อนที่ทหาร ตำรวจ เทศกิจในชุดจิตอาสา พระราชทาน ลงพื้นที่ทำความสะอาดร่วมกัน เช่นเดียวกับ พล.ต.เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรม วิทยาศาสตร์ทหารบก นำทหาร 77 นาย พร้อม รถทหาร 14 คัน นำอุปกรณ์เครื่องฉีดพ่นน้ำผสม สารฆ่าเชื้อโรค ตั้งแต่บริเวณ หัวแยกลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน สถานีรถไฟบีทีเอสหมอชิต สวนจตุจักร ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ตามที่ได้รับข้อมูลจากสำนักงานเขตจตุจักร

ว่าเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนไปใช้บริการเป็น จำนวนมากและมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ กระจายของโรคโควิด-19 ได้ ก่อนที่วันที่ 20 มี.ค. จะฉีดฆ่าเชื้อบริเวณกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ อู่รถโดยสาร ขสมก.ย่านบางเขน และวัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร

## ○ ทำความสะอาดตึกไทยคู่ฟ้า

ที่ทำเนียบรัฐบาล จากกรณีที่มีคำตรวจ คิดตาม นายอดคม สาวนายน รว.คลัง ติด เชื้อไวรัสโคโรนา-19 และที่ผ่านมามีคำตรวจนายนี้ ได้มาปฏิบัติหน้าที่ติดตามรัฐมนตรีที่ทำเนียบ รัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปัญหาการและ บริเวรโดยรอบนั้น นายคิตสัท โคระภักดิ์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี สั่งการให้สำนัก เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลง.) ดำเนินการ ตามแนวทางที่กรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข แนะนำ โดยได้พยามยามาเชื้อที่ตึก ไทยคู่ฟ้าและตึกบัญชาการทุกชั้น ตั้งแต่คืนวันที่ 18 มี.ค.ที่ผ่านมา รวมถึงยังทำความสะอาด ฉ่าเชื้อสถานที่ทำงานในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะ พื้นที่จุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทุกวัน พร้อมจัด ระบบคัดกรองใช้สับสนุนการใช้หน้ากากทุก คน และจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในทุก จุด อย่างไรก็ตามขณะนี้ เจ้าหน้าที่กองโรค ระบาดกรมควบคุมโรค ไปดำเนินการสอบสวน เพื่อค้นหาผู้สัมผัส ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดตลอดจนผู้ป่วย ที่ รพ. และจะรีบแจ้งผลมาให้ทราบในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับทำเนียบรัฐบาล

## ○ “บิ๊กตู่” ตรวจเยี่ยมสร.ด่วน

เวลา 10.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและร.ว.ท.ลาใหม่ในฐานะ ประธานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาล ไปยัง กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อตรวจเยี่ยม และมอบนโยบาย รวมถึงติดตามสถานการณ์ โดยได้ยกเลิกภารกิจช่วงเช้าทั้งหมด พร้อม ยกเลิกการบันทึกเทปรายการ Government Weekly เมื่อไปถึงมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รว.สาธารณสุข พร้อม ผู้บริหารกระทรวงฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาด วิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านไวรัสวิทยา มาต้อนรับ ก่อนตรวจวัดไข้ผู้ เข้าร่วมอย่างเข้มขัน

## ○ “อนุทิน” ปิดใจไว้ว่าระช่อนเริ่ม

นายอนุทิน กล่าวว่า การมาในวันนี้ไม่ ได้มีวาระอะไรเป็นพิเศษ นอกจาก เพียงแต่ ต้องการมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคนทำงาน



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

ทั้งนี้ นายอนุทิน ยังได้กล่าวถึงกรณีที่มีผู้เดินทางกลับจากประเทศสเปน โศสดีผ่านโซเซียลด้วยคำพูดหยาบคายต่อว่าเจ้าหน้าที่ไทยว่าไม่มีการดำเนินการตรวจคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิที่สนามบินว่าปกติระบบการคัดกรองทุกประเทศที่จะเดินทางมาประเทศไทย มีคัดกรองตั้งแต่ต้นทางแล้วโดยก่อนหน้านี้ได้ขอความร่วมมือทุกสายการบินงดออกตัวหากผู้เดินทางไม่มีใบรับรองแพทย์ที่ตรวจไม่เกิน 3 วัน มายืนยันประกอบ และก่อนเดินทางก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิซ้ำ ส่วนที่ประชาชนเข้าใจว่าจะมีการคัดกรองเข้มโดยต้องมีเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบมือถือไปยื่นรอกทุกคนที่เข้าบินนั้น ไม่เป็นเช่นนั้น หากไม่ใช่ 4 ประเทศ ที่ไทยประกาศให้เป็นพื้นที่ติดโรคติดต่ออันตราย ได้แก่ เกาหลี จีน อิตาลี และอิหร่าน ทั้งหมดจะผ่านมาตรฐานคัดกรองเดียวกันก็ผ่านการวัดอุณหภูมิที่จุดตรวจคนเข้าเมืองการออกมาโศสดีเป็นการขยหายความเข้าใจผิดถือเป็นการกระทำเข้าข่ายหวังร้ายต่อประเทศไทย

**○ เข้มสกัดคนนอกเข้าไทย**  
ต่อมาเวลา 13.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ แถลงภายหลังประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ว่าการดำเนินการสกัดกั้นการนำเชื้อเข้ามาในประเทศ มีดำเนินการอย่างเข้มข้นวันนี้ทุกภาคจากทุกประเทศไม่เฉพาะแค่ 4 ประเทศ ที่เป็นเขตติดโรคอันตรายเท่านั้น ต้องมีทั้งใบรับรองแพทย์ก่อนเดินทางมา 3 วัน ชาวต่างชาติต้องมีประกันสุขภาพพามาแสดงและเมื่อเข้ามาแล้วจะต้องมีการติดตามด้วยแอปพลิเคชันต่าง ๆ

**○ ขู่ देंผวจ. หากแก้ไม่ได้**  
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ส่วนชายแดนก็ได้มอบอำนาจให้ ผวจ. ดำเนินการได้หากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดให้ความเห็นว่าสมควรที่จะดำเนินการ สิ่งสำคัญที่สุดคือรัฐบาลได้ประกาศมาตรการไปแล้วและให้อำนาจกับฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร จังหวัดทุกจังหวัดที่สามารถกำหนดมาตรการเพิ่มเติมที่เหมาะสมก็สามารถดำเนินการได้ถ้าเป็นอะไรที่เข้าข่ายที่มีความเสี่ยงต่าง ๆ วันนี้ก็ทราบว่าจะจังหวัดมีการสั่งปิดสถานที่เสี่ยงไปแล้ว 14 วัน และก่อนที่ จะเปิดใหม่ต้องตรวจสอบว่ามีความปลอดภัยพร้อมเพียงพอ ซึ่งกรณีที่มีมอบอำนาจให้ ผวจ. พิจารณาปิดสถานที่ต่าง ๆ นั้น ต้องทำงานอย่างเด็ดขาด และรายงานผลทุกวันส่วนเรื่องการปิดด่านก็ให้อำนาจ ผวจ. ไปแล้ว ถ้าทำไม่ได้ก็ย้าย ผวจ.

**○ ขอร่วมกันหยุดเคลื่อนที่**  
จากนั้น นายอนุทิน แถลงหลังหารือร่วมกับ นายกรัฐมนตรี และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการควบคุมป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ว่า กระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมในการรับมือกับโรคขาดแต่ความร่วมมือจากประชาชน และความมั่นใจจากประชาชนซึ่งวันนี้เราระดมผู้เชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วนมาร่วมกันป้องกันครั้งนี้ตอนอยากให้เห็นมั่นและร่วมมือกันสู้โควิด-19 อย่างสู้กันเองอย่ามีความขัดแย้ง หากร่วมมือกันหยุดเคลื่อนที่ไปตามสถานที่ต่าง ๆ มั่นใจว่าประเทศไทยรับมือกับสถานการณ์ระบาดได้ และผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคำว่า “กินร้อน ช้อนกต่างคนต่างอยู่ ห่าง 2 เมตร”

**○ “แจ๊ค หม่า” เล็งช่วยเรื่องยา**  
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า เราเตรียมพร้อมทั้งบุคลากร ยา เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ไว้พร้อม รวมถึงจัดกำลังแพทย์ และกรมธรรม์คุ้มครองคนทำงานล่าสุดระหว่างการประชุมร่วมกับนายเอก แจ๊ค หม่า เจ้าของอาลีบาบาโทรศัพท์สายตรงเข้ามา ตนจึงให้คุยกับท่านนายกฯ แจ๊ค หม่า บอกว่าชาวซึ่งที่ประเทศไทยดูแลผู้ป่วยชาวจีนอย่างดีจึงอยากสนับสนุนพวกเวชภัณฑ์ต่าง ๆ แต่ตนได้เรียนท่านนายกฯ ว่า ประเทศไทยยังไหวแต่ขอให้แจ๊ค หม่า เอาคนเนี้ยกั้นประสานบริษัทผู้ผลิตยา เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ให้จำหน่ายให้ไทย ผ่านองค์กรเภสัชกรรม ซึ่งได้กำชับองค์กรเภสัชกรรมแล้วว่า ไม่ต้องนำกำไรประมาณ 1-2 พันล้านบาท ส่งเข้าคลัง แต่ให้นำเงินนี้มาใช้สำหรับการซื้อขายซื้ออุปกรณ์ควบคุมป้องกันโรคโควิด-19

**○ ลั่นไม่จำเป็นปิดประเทศ**  
เมื่อถามถึงกรณีมีข้อเสนอปิดประเทศ 21 วัน นายอนุทินกล่าวว่า เป็นมาตรการที่ดีแต่อำนาจการตัดสินใจอยู่ที่รัฐบาลส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัด ก็จะเป็นอำนาจของ ผวจ. วันนี้เรามีมาตรการเข้มขึ้นกับคนต่างชาติที่เข้ามา ต้องมีประกันสุขภาพพวงเงิน 1 แสนดอลลาร์สหรัฐ พร้อมมีใบรับรองแพทย์ ไม่มีไข้ ไม่มีเชื้อโควิด-19 เข้ามาแล้วต้องถูกกักตัว 14 วัน ตอนนี้ก็เข้าไทยได้ยากมากอยู่แล้วทำไมต้องบอกว่าปิดประเทศให้คนตกใจ

**○ การ์ตูนไทยรับมือได้ดีมาก**  
นพ.อุดม ชินันทร ที่ปรึกษาคณะกรรมการโรคอุบัติใหม่ กล่าวว่า ยังยืนยันว่าประเทศไทยทำได้ดีมากในการรับมือกับโควิด-19 ถ้าดูข้อมูล 2 เดือนแรกมีคนไทยป่วยได้ถึง 100 คน เสียชีวิต 1 คน มาระยะหลังมี

ผู้ป่วยเพิ่มวันละ 30 คน ล่าสุด เพิ่มอีก 60 คนนั้น เหตุผลเพราะมีคนที่ไม่คิดเชื่อไม่รับผิดชอบต่อสังคมและออกไปแพร่เชื้อกันตอนนี้เราต้องลดความเสี่ยงในการที่จะแพร่เชื้อให้มากที่สุด เพื่อที่จะเข้าสู่ระยะที่ 3 ทั้งนี้ ถ้าดูจากข้อมูลทางวิชาการที่ศึกษาในจีนพบว่าก่อนปิดเมืองมีคนที่สามารถ แพร่เชื้อโดยไม่รู้ตัวประมาณ 6 เท่า ถ้าเอามาคูณกับจำนวนผู้ป่วยยืนยันในไทยจะพบว่าผู้ติดเชื้อและอาจแพร่เชื้อไม่รู้ตัวอีกมาก แต่การศึกษาที่พบว่าเมื่อประเทศจีนมีมาตรการเข้มขึ้นไม่ให้เห็นออกจากบ้านทำให้คนที่ไม่รู้ตัวเหลือเพียง 0.5 เท่าเมื่อคูณตัวเลขคนติดเชื้อยืนยันจะพบว่าตัวเลขคนที่อาจจะแพร่เชื้อไม่รู้ตัวลดลงถึง 12 เท่า เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสำคัญที่คนไทยต้องหยุดออกนอกความลำบากไปสักระยะ

**○ ไทยป่วยรายใหม่พุ่ง 60 ราย**  
ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรคแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ว่า มีผู้ป่วยรายใหม่ 60 ราย แยกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยหรือสถานที่พบผู้ป่วยก่อนหน้า 43 ราย แบ่งเป็น สนามมวย 12 ราย จำนวนนี้เป็นผู้สัมผัสผู้ดูแลสนามมวย เจ้าหน้าที่ทำงานสนามมวย ลุมพินีและราชดำเนิน สถานบันเทิง 14 ราย เรียกว่าติดทั้งหมัด โดยเป็นทั้งตึก พนักงานทำความสะอาด พอคิว พนักงานเสิร์ฟ พิธีกร แคนเชียร์ คนเที่ยว แฟนคนเที่ยว จากย่านทองหล่อ สวนหลวง รามคำแหง และสุขุมวิท สัมผัสกับผู้ป่วยที่รายงานมาก่อนหน้านี้ 12 รายเป็นทั้งเพื่อนร่วมงาน ภรรยา ผู้โดยสารร่วมเที่ยวบิน ลูกเรือสายการบิน แอร์โฮสเตส โดยมีพฤติกรรมเสี่ยงดื่มเหล้า ทานข้าวร่วมวง และร่วมพิธีทางศาสนาที่มาเลเซีย 5 ราย เป็นชาวไทยจากปัตตานีและยะลา

**○ ซ็อกมีผู้สื่อข่าวติดเชื้อมี**  
กลุ่ม 2 คือ ผู้ป่วยรายใหม่ 17 ราย คือเดินทางกลับจากต่างประเทศ 9 ราย มีประวัติไปได้หวั่น ฝรั่งเศส อังกฤษ อินเดีย อิตาลี มาเลเซีย กัมพูชา ญี่ปุ่น เยอรมนี และอิหร่าน บางรายไปมาถกกว่า 1 ประเทศ ซึ่งมีรายงานจำนวนผู้ป่วยต่อเนื่อง การทำงานใกล้ชิดต่างชาติ 3 ราย เป็นครูที่เลี้ยง พนักงานเคาน์เตอร์เช็กริน และเพื่อนต่างชาติมาอาศัยในคอนโดฯ ทำงานหรืออาศัยในสถานที่แออัด ต้องใกล้ชิดคนจำนวนมาก 1 ราย ใช้แท็กซี่ในสถานที่ที่ออกกำลังกาย และรอผลการสอบสวนโรคเพิ่มเติม 4 ราย โดยจำนวนนี้มีผู้สื่อข่าว 1 ราย

□ **อ่านต่อหน้า 12**



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

### ปิดด้าน

□ ต่อจากหน้า ๒

#### ○ แฉคดีไวรัสสมรรถนะทั่วทั้งผับ

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า จากรายงานผู้ป่วยรายใหม่ เป็นคนสัมผัสเสี่ยงสูงในสถานบันเทิงครบทุกลักษณะการทำงาน เรียกได้ว่าคิดทั้งผับ ทั้งคนทำงาน คนเที่ยวและคนในครอบครัวที่สัมผัสใกล้ชิด โดยตั้งแต่เริ่มที่มีการรายงานผู้ป่วย 12 มี.ค. พบผู้ป่วยยืนยันในกลุ่มนี้รวมทั้งสิ้น 57 ราย ส่วนกลุ่มสนามมวย มีติดเชื้อตั้งแต่ผู้จัด เจ้าของค่าย เชียร์มวย พิธีกรผู้ชม รวมถึงครอบครัวและคนใกล้ชิดเริ่มพบตั้งแต่ 14 มี.ค. ถึงปัจจุบันรวมทั้งหมด 52 รายน่าจะเกิดเชื้อส่วนหนึ่งเป็นผู้สัมผัสมาจากต่างจังหวัดหมายความว่ามีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกับคนใกล้ชิดในภูมิภาคนี้ หรือที่เดินทางไปที่สำคัญพบว่ามีบางคนที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแต่ยังคงออกไปยังสถานที่ที่ผู้คนแออัดไม่ว่าจะเป็นสถานบันเทิง ร้านอาหาร โดยไม่ยอมกักกันตัวเองตามคำแนะนำในส่วนนี้จะเป็นอันตรายมากในการแพร่โรคสู่ผู้อื่น และส่งผลให้การควบคุมป้องกันโรคเป็นไปด้วยความยากลำบากจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่กระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลได้แนะนำให้หลีกเลี่ยงและงดไปสถานที่ที่คนแออัด

#### ○ เฝ้าฝืนฝืนฝืนไม่กักตัว

นพ.สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า กรณีที่มีคนสัมผัสเสี่ยงสูงจากสนามมวยสถานบันเทิง ยังมีพฤติกรรมไม่กักตัว แต่เดินทางไปตามสถานที่ต่าง ๆ นั้น เราขอขอร้องดำเนินการตามกฎหมายเกือบทั้งหมดซึ่งขอประชาชนหากเจอคนไม่กักตัว อย่าไปเสกบัน แต่ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีทุกจังหวัดจะเข้าไปดำเนินการในทางปฏิบัติคือมีโทษตามกฎหมาย แต่เขาไม่ใช่อำนาจการสั่งที่ต้องทำคือเอาตัวเข้าระบบควบคุมป้องกันโรค แต่หากฝืนฝืนฝืนอีกจะดำเนินการตามกฎหมาย

#### ○ จว.ลพ.ลามจากเชียร์มวย

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า สำหรับกรณีสถานบันเทิงที่ขยายวงจากย่านทองหล่อ ไปยังรามคำแหง สวนหลวง นั้น ผู้เที่ยวไปหลายที่คนดื่มเหล้าไปมากกว่า 1 จุด ที่สำคัญคือป่วยแล้วก็ยังไปที่ที่คนจำนวนมาก รวม ๆ เท่าที่ยืนยันวันนี้ก็ 57 คน แต่อีกหลายคนยังไม่บอกว่าเป็นผับเหล่านี้น้ำหรือไม่จึงตอนนี้ไม่ใช่แค่กลุ่มทองหล่อแล้ว ส่วนกรณีสนามมวยนั้นก็ทำนอง คือมีเคลื่อนที่ไปต่างจังหวัดวันนี้ที่ป่วยเพิ่มก็พบว่าอยู่ในกรุงเทพฯ และนนทบุรี ส่วนที่รายงานไปเมื่อวันที่ 18 มี.ค. ขอนแก่น สมุทรปราการ เชียงใหม่ สุโขทัย นครราชสีมา กาฬสินธุ์และร้อยเอ็ด ขณะที่กรณีนักข่าวติดเชื้อ 1 ราย เป็นชายอายุ 68 ปี ขณะนี้อาการไม่หนักเป็นหวัด ทั้งนี้ ในวันที่ 20 มี.ค. จะมีเปิดตัวแผนแสดงการพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

#### ○ กท.-สธ.รวมสมอผู้โรค

ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อม นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นประธานการประชุมหารือร่วมจำลองสถานการณ์เตรียมความพร้อมรับการพัฒนาของสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะวิวัฒนาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมาณ 200 คน อาทิ กองทัพบกกองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กระทรวงสาธารณสุข ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมรวมถึง พล.ร.อ.ปวิตร จิทัศ ผู้บัญชาการสำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยการประชุมเพื่อทดสอบแนวทางการแพทย์ในภาวะวิกฤติกรณีที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก ซึ่งวันนี้จะสามารถประเมินสถานการณ์ได้และรู้ถึงขีดความสามารถที่ต้องเตรียมการรองรับอะไรนอกจากนี้สามมบินใน กทม. ก็ยังสามารถมาปรับพื้นที่เป็น รพ.สนามได้ด้วยเช่นกัน แต่ทุกอย่างต้องให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้พิจารณา

#### ○ เหตุผู้ป่วยใหม่พุ่ง 5 วันติด

ด้าน นพ.พิศิษฐ์ กล่าวว่า การฝึกครั้งนี้ไม่ใช้การจำลองสถานการณ์เพราะเราอยู่ในสถานการณ์จริง ซึ่งมีผู้ป่วยใหม่ในวันนี้ เพิ่มอีก 35 ราย ถือเป็นวันที่มีผู้ป่วยเกินกว่า 30 รายติดต่อกัน อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นส่วนใหญ่การฝึกวันนี้เป็นการเตรียมรองรับสถานการณ์จริง เช่น กรณีเตียงของผู้ป่วยที่มีอยู่ในทุกสถานพยาบาลของภาครัฐและเอกชนทุกสังกัดรวมถึงกองทัพโดยขณะนี้มีคนป่วยเข้ามาทุกวันและไม่ทราบว่าจะแต่ละวันจะมีจำนวนมากขึ้นน้อยแค่ไหนอีกทั้งยังมีหลายระดับ เทียบจากผู้ป่วย 100 คน มีอาการหนักมากที่สุดที่ปัจจุบันมี 5 เปอร์เซ็นต้องใส่ห้องพิเศษกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ 15 เปอร์เซ็นและมีผู้ป่วยที่มีอาการไม่หนักมาก 80 เปอร์เซ็นซึ่งจะต้องวางแผนว่าจะนำผู้ป่วยกลุ่มนี้ไปไว้ที่ไหน อาจจะต้องมี รพ.สนาม หรือเปิด รพ. เฉพาะทาง ทางเครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมในระดับหนึ่งถ้าเกิดความสามารถก็ต้องอาศัย รพ.ของกองทัพ รพ.ภาคเอกชน ตลอดจนถึง รพ.สนามที่ตั้งขึ้นมาและจัดให้เป็นพื้นที่จำกัดบริเวณ

#### ○ ระดมอาจารย์หมอบรับมือ

ขณะที่เวลา 16.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เรียกประชุมติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 มี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นพ.ปิยสกล สถลสัตยาร อดีตรวม.สาธารณสุข และอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุวรรณชัย วัฒนาชัยเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์คณบดีแพทยสภา นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล นพ.สุเทพพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นพ.อิทธิพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา พร้อมคณบดีคณะแพทยศาสตร์จากหลายมหาวิทยาลัยร่วมหารือพร้อมนำเสนอผลการศึกษา และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และรับฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

#### ○ จ่อใช้เทคโนโลยีใหม่ดูแล

ภายหลังการประชุมร่วมกับทีมแพทย์ นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้พูดคุยกันเรื่องของเทคโนโลยีใหม่เพื่อดูแลผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในเวลาที่ต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้าน โดยในวันที่ 21



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

19 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และมติ ครม. ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 มี.ค. รายละเอียดดังนี้ ผลการกวาดค้น ตรวจตราสถานที่ที่ต้องปิดชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 17 มี.ค. 63 บข.น. ลงพื้นที่ตรวจไม่พบการฝ่าฝืนประกาศ กทม. ในส่วนของสถานการณ์ตำรวจในสังกัด บข.น. ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อ 12 นาย แบ่งกลุ่มภาคติดเชื้อเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่กลับมาจากประเทศสเปน กลุ่มที่ไปสนามมวยและกลุ่มที่ไปร้านอาหารย่านทองหล่อ และมีผู้ที่กักตัว เฝ้าระวัง 199 นาย

### ○ กักตัวสิบเตาปูน 19 นาย

พ.ต.อ.กฤษ กัญชนะ ผกก.สน.เตาปูน กล่าวไว้ว่า ช่วงเที่ยงวันที่ 18 มี.ค.ที่ผ่านมา สน.เตาปูน ได้จัดจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาปฏิบัติภารกิจฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทุกจุดของ สน.เตาปูน รวมถึงห้องขัง หลังพบว่า ค.ศ.ฝ่ายสืบสวน สน.เตาปูน นายหนึ่ง ไปดูมวยที่สนามมวย จ.นนทบุรี ในวันที่ 8 มี.ค. แล้วกลับมาทำฟันปกติ จนเริ่มมีไข้และอ่อนเพลีย ในวันที่ 13 มี.ค. จึงไปตรวจร่างกายที่สถาบันบำราศนราดูร แล้วผลตรวจเมื่อวันที่ 18 มี.ค. ระบุว่าติดเชื้อโควิด-19 พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้บุคคลที่ใกล้ชิดกับ ค.ศ. รายดังกล่าวกลับบ้าน และกักตัวสังเกตอาการ ซึ่งเบื้องต้น คือฝ่ายสืบสวนทั้งหมดที่มีถึง 19 ราย ในจำนวนนี้รวมถึง รอง ผกก.นายหนึ่งด้วย เนื่องจากได้เดินทางไปสนามมวยดังกล่าวด้วยเช่นกันแต่ยังไม่พบว่ามีอาการ ซึ่งคาดว่าผลตรวจน่าจะได้ในช่วง 1-2 วันนี้

### ○ ค.ศ.สภ.บางแก้ว ติดเชื้อ

ฝั่ง พ.ต.อ.ประสพพร ศรีสุขใจ ผกก.สภ.บางแก้ว จ.สมุทรปราการ กล่าวว่า ค.ศ. ในสังกัดติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จริง อยู่ระหว่างการรักษาตัว โดย ค.ศ. นายหนึ่งเข้ามาเมื่อวันที่ 18 มี.ค. ว่าติดเชื้อ ซึ่งคาดว่าน่าจะติดมาจากสนามมวยเดียวกันกับ “แมทธิว ดิน” ดาราหนังเรื่อง และพิธีกรชื่อดัง ทำให้ทีมงานใกล้ชิด ค.ศ. เกิดความกังวล จึงได้ส่งตัวตำรวจที่ใกล้ชิดอีก 15 นาย เข้าตรวจหาเชื้อกับทาง รพ.ตำรวจ และจะให้กักตัวดูอาการเป็นเวลา 14 วัน

### ○ รองปธ.สภาวิเทศสัมพันธ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุกัญชัช โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 พรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงว่า เวลาที่ยังไม่ได้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ได้พิจารณาตัวเองแล้วว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมา ทำงานใกล้ชิดกับบุคคลหลายคน ซึ่งบางกลุ่มอาจจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ดังนั้น เพื่อความไม่ประมาท และเพื่อความปลอดภัยของญาติพี่น้อง จึงของดการไปร่วมกิจกรรมหรือไปร่วมงานกับญาติพี่น้องเป็นการชั่วคราว โดยจะขอกักตัวเอง ในพื้นที่ส่วนตัวเป็นเวลา 14 วัน แต่ในระหว่างนี้ หากมีการจำเป็น ที่จะต้องติดต่อพูดคุย ก็สามารถติดต่อกันทางโทรศัพท์ หรือทางไลน์ได้

### ○ กพร.ท้าทายแข่งช่างฝีมือ

รายงานข่าวจากกระทรวงแรงงาน แจ้งว่า ภายหลัง น.ร.ว.จัดมงคล โสมกุล รว.แรงงาน ส่งการในที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน เมื่อช่วงเช้าววันที่ 18 มี.ค. โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ยกเลิกการแข่งขันฝีมือแรงงาน

แห่งชาติครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 18-19 มี.ค. ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 จ.สมุทรปราการ เนื่องจากเกรงว่า เยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 337 คน ใน 25 สาขาช่าง จะเกิดความเครียดติดเชื้อโควิด-19 อีกทั้งคณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 17 มี.ค. ห้ามมีรวมกลุ่มคน 50 คนขึ้นไป เพื่อลดผลกระทบปรากฏว่าวันที่ 18-19 มี.ค.ที่ผ่านมาทางผู้บริหาร กพร. ยังคงเดินหน้าให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจัดการแข่งขันไปตามปกติเกมสั่งห้ามไม่ให้มีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังสื่อมวลชนและสาธารณะ สร้างความอึดอัดใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างมากที่เกรงเรื่องความไม่ปลอดภัยจากโควิดและขัดมติครม.

### ○ “แมทธิว” เริ่มกินยารักษา

สำหรับกรณี แมทธิว ดิน ดาราหนังเรื่อง และพิธีกรชื่อดังที่ติดเชื้อโควิด-19 และรักษาตัวอยู่ที่ รพ.ราชวิถีนั้น ล่าสุดออกมาโพสต์คลิปบอกเล่าอาการผ่านอินสตาแกรม (ไอจี) ส่วนตัวโดยเจ้าตัวมีสีหน้าดีใจอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้คลิปดังกล่าวมีความสรุปว่า เนื่องจากมีไข้ขึ้นและต้องให้ยา จึงได้เริ่มกินยาต้านไวรัสแล้วประมาณ 4 ตัวซึ่งเป็นยารักษาระดับมาตรฐานที่คนทั่วโลกใช้กันเพื่อขับไล่เชื้อออกจากร่างกายให้เร็วที่สุดหลังกินยาใช้เริ่มดีขึ้นในช่วง ๆ พร้อมกันนี้แมทธิว ยังฝากบอกทุกคนให้ร่วมมือกับการอย่างเคร่งครัดอย่าไปในสถานที่ที่คนแออัด เพราะอันตรายจากการติดเชื้อมีสูง

### ○ “โพลีแคต” กักตัว 14 วัน

ส่วน วงโพลีแคต กลุ่มนักร้องนักดนตรีชื่อดังที่มีสมาชิก ได้แก่ เนะ-รัตน จันทร์ประสิทธิ์, เทียว วาดานาเบ และ ติ่ง-พลากร กัน จึงจะไปทำการแสดงที่ร้านอาหาร Ubar จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14 มี.ค. ที่ผ่านมาซึ่งร้านดังกล่าวมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ในร้านด้วยทางศิลปินจึงขอรับผิดชอบต่องuest ด้วยการกักกันตัวเองเป็นเวลา 14 วันโดย โพลีแคตประกาศทางอินสตาแกรมและเฟซบุ๊กชื่อ Polycatband

### ○ จีนช่วยเหลือไทย “โควิด”

ขณะเดียวกันเพชฌัญญู Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเผยแพร่ข้อมูลเรื่อง “ประเทศไทยให้ความช่วยเหลือประเทศไทยในการต่อสู้กับโรคระบาดอย่างเต็มที่” โดยมีรายละเอียดสรุปว่า ช่วงของการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประเทศไทยและประเทศไทยได้เอาชนะความยากลำบากดูแลและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แสดงให้เห็นถึงการร่วมกันฝ่าวิกฤติช่วงระยะนี้ การระบาดของโรคในประเทศไทยรุนแรงมากขึ้นฝ่ายจีนยินดีที่จะช่วยเหลือฝ่ายไทยในรูปแบบต่าง ๆ เท่า

ที่จะทำได้รัฐบาลจีนจะให้ความช่วยเหลือฝ่ายไทยในการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ เช่น ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หน้ากาก N95 และชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลประสานงานกับผู้ประกอบการให้จำหน่ายยาสำหรับรักษาไวรัสโควิด-19 ให้แก่ฝ่ายไทย ผู้ประกอบการจีนจะส่งออกเวชภัณฑ์มายังประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะตอบสนองต่อความต้องการสูงสุดของฝ่ายไทยกลุ่มผู้ประกอบการจีนในประเทศไทยและองค์กรมิตรภาพระหว่างประชาชนของจีนต่างก็รวมตัวกันบริจาคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับฝ่ายไทยในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ประชาชนชนชาวไทยจะคอยอยู่เคียงข้างประชาชนชาวไทยด้วยความร่วมมืออย่างจริงใจและความพยายามร่วมกันของทั้ง

สองฝ่ายจะสามารถเอาชนะโรคระบาดและฟื้นฟูการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างแน่นอน

### ○ แจงสวนคนไข้ได้เชื้อโรค

นายทวิญ ธิปพิศล รบค.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ชี้แจงการตรวจสอบคนไข้บพท.พจนังกรบริทร ว่าพบสวนดังกล่าว เป็นบพท.สวนที่มีมานานแล้วละมีโรคภัยไข้เจ็บจะมีสาคให้ช่วยดูแลใจเพราะวันมีประชาชนจำนวนหนึ่งมีปัญหากทางจิตใจ จึงอยากหาทางช่วยในการสวนครั้งนี้จะมีพระสงฆ์เพียง 9 รูป นั่งพักกัน 1 เมตร ไม่มีประชาชนเข้าร่วมฟังในอุโบสถ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้ออีกทั้งก่อนสวนจะมีทำความสะอาดให้เรียบร้อย โดยถ่ายถอดสดทางช่อง 11 และยืนยันว่าเจตจำนงของเราไม่ใช่อารตวนบปได้โควิด-19 แต่เป็นการให้กำลังใจประชาชนในทุกด้าน เพราะวันนี้เราประสบปัญหาหลายอย่าง

### ○ ปิดประเทศเจ๊ง 2.4 แสนล.

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษา ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย กล่าวว่าหากรัฐบาลประกาศปิดประเทศ คาดว่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเสียหายมูลค่าเดือนละ 2.4 แสนล้านบาท หรือ 8 พันล้านบาทต่อวัน แบ่งเป็นความเสียหายจากนักท่องเที่ยวที่ไม่สามารถเข้ามาในประเทศไทย คิดเป็นมูลค่า 1.8 แสนล้านบาท หรือ 6 พันล้านบาทต่อวัน และผลกระทบจากค่าขายแดนต้องหยุดชะงัก 6 หมื่นล้านบาทต่อเดือน หรือ 2 พันล้านบาทต่อวัน อย่างไรก็ตามนโยบายจะปิดประเทศหรือไม่ปิดประเทศ ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาลและต้องให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของชีวิตของประชาชนมากกว่าเศรษฐกิจ



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

## ○ รัฐบาลเร่งตั้งกองทุนแลนด.

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าว ว่า ส.อ.ท.อยู่ระหว่างติดตามและประเมินผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด ซึ่งกรณีเลวร้ายสุดคือ การเลิกจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมส่งผลให้คนตกงาน 1 ล้านคน ทาง ส.อ.ท.ขอเสนอแนวทางให้ภาครัฐจัดตั้งกองทุนรับมือสถานการณ์โควิด-19 วงเงิน 1 แสนล้านบาท เพื่อปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อภาคบริการ และการค้าปลีก ซึ่งแนวทางการจัดตั้งกองทุนรัฐบาลอาจต้องใช้วิธีกู้หรือออกพันธบัตรภาครัฐเพื่อระดมเงินโดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐดำเนินการอัตราดอกเบี้ย 2% ระยะเวลาผ่อนชำระ 1 ปี นิตินุกูล แห่งละไม่เกิน 20 ล้านบาท แต่ต้องมีเงินไขผ่อนปรนกว่ากองทุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 1.5 แสนล้านบาท เดิมของกระทรวงการคลัง

## ○ แจกยันต์กัน“โควิด-19”

ที่ จ.สุพรรณบุรี พระครูพิสุทธิรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเกรตพลาย (หลวงพ่อบุญรอด) ค.วังน้ำชัน อ.ศรีประจันต์ กล่าวว่า ได้ร่วมกับกรรมการวัดจัดซื้อหมากกมแจกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่วัดพร้อมทั้งนำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือมาตั้งให้บริการในทุกจุดของวัดล่าสุดทางวัดจัดสร้างยันต์เกราะเพชรคุ้มภัยโรคโควิด-19 10,000 แผ่น เพื่อแจกฟรีให้กับทุกคนที่เดินทางมาที่วัดด้วยโดยจัดสร้างเป็นแบบสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถ.



มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑

**เชื่อโควิด-19ลามไทยหนัก  
วันเดียวพุง 60 ราย  
ป่วยสะสมทะลุ 272 คน  
‘บิกตู’ระดมสมองทีมหมอ  
คุมเข้มทุกประเทศเข้าไทย  
ต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยัน  
อุตตมโละตรวจไม่พบไวรัส**

ไทยพบผู้ป่วยรายใหม่พุงพรอดวันเดียว 60 ราย ยอดสะสม 272 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่เคยเข้าไปในสนามมวยและสถานบันเทิงเพิ่มขึ้น “สธ.-กท.” ซ้อมแผนรับสถานการณ์ระบาดไม่หยุด โดยเฉพาะในกทม.-ปริมณฑล ร่างมาตรการรับ-ส่ง จัดบุคลากรการแพทย์เวชภัณฑ์ ยา รวมถึงโรงพยาบาลรองรับ ทำเนียบฯ ผวาพ่นยาฆ่าเชื้อหลังคนสนิทกรมต.ป่วย ด้าน “อุตตม” โละผลตรวจยืนยันโรคโควิด-19 นายกฯ เชิญทีมผู้เชี่ยวชาญโรคระบาดระดมสมองสู้ไวรัส ยกระดับคุมเข้มตปท.เข้าไทย ▶▶▶ ต่อ : โควิด-19 - หน้า 10



มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

## โควิด-19

ทุกประเทศต้องมีใบรับรองแพทย์

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จนถึงเวลา 05.00 น. ว่า มีผู้ป่วยใหม่ 60 ราย จำแนกเป็น 2 ประเภท มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยหรือในสถานที่ที่พบผู้ป่วย 43 ราย จำแนกได้ ดังนี้

### ทุกสถิติผู้ป่วยพุ่ง 60 ราย สะสม 272

สนามมวย 12 ราย สถานบันเทิง 14 ราย สัมผัสกับผู้ป่วย เพื่อนร่วมงาน ผู้โดยสาร ลูกเรือสายการบิน พนักงาน ลาร์โก พลุติดกรมต้มเหล้าร่วมวง 12 ราย ผู้ป่วยที่เข้าร่วมพิธีศาสนา 5 ราย

กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ 17 ราย เดินทางกลับจากต่างประเทศ 9 ราย ได้แก่ ไต้หวัน ฝรั่งเศส อังกฤษ อินเดีย กัมพูชา อิตาลี มาเลเซีย ญี่ปุ่น เยอรมนีและอิหร่าน

ซึ่งบางรายเดินทางมากกว่า 1 ประเทศ ผู้ป่วยทำงานใกล้ชิดต่างชาติ 3 ราย เช่น ครูที่เลี้ยง เพื่อนต่างชาติ ผู้ทำงานหรืออาศัยพื้นที่แออัด 1 ราย ได้แก่ เทรนเนอร์ และรอผลสอบสวนโรคเพิ่มเติม 4 ราย ในจำนวนนี้มีผู้สื่อข่าว 1 ราย ทั้งนี้ มีผู้ป่วยอาการหนัก 3 ราย สวมใส่ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านแล้ว 42 ราย อยู่ในรพ. 229 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 3 ราย เสียชีวิต 1 ราย ผู้ป่วยสะสมในประเทศไทย 272 ราย

### กท.-สธ.ซ้อมแผนรับมือวิกฤติ

เวลา 09.00 น. ที่กระทรวงกลาโหม (กท.) พล.อ.ฉัตร อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม นพ.พิเชษฐ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่วมเป็นประธานประชุม เพื่อฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์เตรียมความพร้อมรับการพัฒนของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกท.และปริมณฑล โดยเป็นการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ พล.ท.คงชีพ ดันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า การประชุมวันนี้ได้วางแนวทางการทำงาน การจัดสรรทรัพยากรทางการแพทย์ในภาวะวิกฤติกรณีที่มีผู้ป่วยจำนวนมากในพื้นที่กท. และปริมณฑล เน้นการตั้งศูนย์ประสานงานทางการแพทย์ในเขตกท.และปริมณฑล การประเมินและคาดการณ์สถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อจัดสรรและระดมทรัพยากรทางการแพทย์รับมือการระบาด ตลอดจนวางระบบรับและส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ทันสถานการณ์

### ทหารเตรียมพร้อมรพ.สนาม

พล.ท.คงชีพกล่าวต่อว่า ในส่วนทหารมีความพร้อมเรื่องโรงพยาบาลทหาร และโรงพยาบาลสนามที่มีทุกจังหวัด ขึ้นอยู่กับพื้นที่และจำนวนผู้ป่วย คาดว่าต้องตั้งไว้ในค่ายทหารหรือมณฑลทหารบกก่อน แต่หากมีสถานที่เอกชนที่พร้อมมากกว่าก็จะขยับออกไป วันนี้จะประเมิน

สถานการณ์ได้ นอกจากนี้ สนามบินในกท. ก็ยังสามารถปรับพื้นที่เป็นโรงพยาบาลสนามได้เช่นกัน แต่ทุกอย่างต้องให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณา

### เล็งตั้งรพ.เฉพาะทาง

ด้านนพ.พิเชษฐกล่าวว่า การฝึกครั้งนี้เป็นการเตรียมรองรับสถานการณ์จริง เช่นกรณีเตียงผู้ป่วยที่มีทุกสถานพยาบาลของภาครัฐและเอกชนทุกสังกัด รวมถึงกองทัพ โดยขณะนี้มีคนป่วยเข้ามาทุกวันและไม่ทราบว่าจะแต่ละวันจะมีจำนวนมากขึ้นน้อยแค่ไหน อีกทั้งยังมีหลายระดับ เทียบจากผู้ป่วย 100 คน มีอาการหนักมากที่สุดปัจจุบันมี 5% ต้องใช้ห้องพิเศษ กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ 15% และมีผู้ป่วยที่มีอาการไม่หนักมาก 80% ซึ่งต้องวางแผนว่าจะนำผู้ป่วยกลุ่มนี้ไปไว้ที่ไหน อาจต้องมีโรงพยาบาลสนาม หรือเปิดโรงพยาบาลเฉพาะทาง เครือข่ายสธ.พร้อมระดับหนึ่ง ถ้าเกินขีดความสามารถต้องอาศัยโรงพยาบาลของกองทัพ โรงพยาบาลเอกชน ตลอดจนโรงพยาบาลสนามที่ดัดขึ้น และจัดให้เป็นพื้นที่จำกัดบริเวณ

### ขงแผนรองรับมือผู้ป่วยทะลุพัน

ส่วนเรื่องเตียงรองรับผู้ป่วยนั้น นพ.พิเชษฐกล่าวว่า ปัจจุบันเรามีผู้ป่วยหนัก 3 ราย ที่ต้องใช้ห้องและเครื่องมือพิเศษ แต่ผู้ป่วยที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยที่อยู่ระดับกลาง ป้องกันไม่ให้ไปแพร่กระจายเชื้อในจุดอื่น แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งหากผู้ป่วยมีจำนวนมากจะแบ่งผู้ป่วยเป็น 3 ระดับคือ ระดับหนักมากต้องดูแลพิเศษ ระดับปานกลาง และระดับไม่หนักมาก ต้องกำหนดพื้นที่ว่าจะนำไปไว้ที่ไหน อาจเป็นรพ.รองที่ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือเต็มรูปแบบ หรือรพ.กองทัพ ซึ่งก็ต้องไปกำหนด ในส่วนเหล่าทัพ ตำรวจ โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลกาชาด และโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยว่ามีกี่จุด เพราะคนที่อาการหนักต้องอยู่โรงพยาบาลใหญ่ที่มีเครื่องมือและทีมแพทย์พร้อม ดังนั้น วันนี้กำหนดระบบส่งต่อ ถ้าแผนดำเนินการเรียบร้อย วันที่ 20 มีนาคมจะจัดส่งทันที



มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

“สำหรับเตียงผู้ป่วยปัจจุบันมีเพียงพอ เพียงแต่เตรียมไว้หากมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ไม่ใช่อย่างที่บอกว่า 30 รายต่อวัน แต่เมื่อสถานการณ์ไปถึงจุดหนึ่งอาจขึ้นหลักพัน ต้องปรับตัว โดยกำหนดแผนเบื้องต้นไว้ว่าหากพบผู้ป่วย 1,000 คน จัดการอย่างไร ไม่ให้เกิดปัญหาคนไข้เตียง” นพ.พิศิษฐ์กล่าว และว่า เตรียมเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหมในช่วงเย็นวันนี้ต่อไป” นพ.พิศิษฐ์ กล่าว

### ทำเนียบฯพยานย้ำเข้าชื่อทุกพื้นที่

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า หลังตำรวจติดตามนายอุดม สาวนายน รมว.คลัง ดัดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งที่ผ่านมา ตำรวจนายนี้มาปฏิบัติหน้าที่ติดตามรัฐมนตรีฯ ที่ทำเนียบฯด้วย โดยเฉพาะที่ตึกบัญชาการ นายดิศทัต โตตระกิตย์ เลขานุการนายรัฐมนตรีจึงสั่งการให้ สำนักเลขานุการนายรัฐมนตรี (สสน.) ดำเนินการตามแนวทางที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ เพื่อป้องกัน และสร้างความปลอดภัยแก่นักเข้าชื่อไว้สดีดังกล่าว จะไม่แพร่กระจาย โดยพยานเข้าชื่อที่ตึกไทยคู่ฟ้า และตึกบัญชาการทุกชั้น เมื่อคืนวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา รวมถึงทำความเข้าใจสถานที่ทำงานในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะจุดเสี่ยงต่อเนื่องทุกวัน พร้อมจัดระบบคัดกรองเข้า-ออก สนับสนุนการใส่หน้ากากอนามัยทุกคน และจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกจุด

### คัดกรองคนใกล้ชิด-สัมผัสผู้ป่วย

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่กองโรคระบาด กรมควบคุมโรคดำเนินการสอบสวนเพื่อค้นหาผู้สัมผัส ผู้ใกล้ชิด นอกจากนั้น วันนี้ให้หัวหน้าส่วนงานที่มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายในและนอกทำเนียบฯที่เข้ามาปฏิบัติงาน ณ ตึกบัญชาการ ในวันประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา ต้องจัดให้มรายงานตัว เพื่อให้ได้ข้อมูลบุคคลใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยเพื่อแยกกลุ่ม และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงให้หยุดงานไปเฝ้าระวังที่บ้าน 14 วัน ส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำให้ใช้ชีวิต self distance ใส่หน้ากาก และใช้เจลแอลกอฮอล์สม่ำเสมอ ที่สำคัญ ยังยกระดับการรักษาความปลอดภัยทำเนียบฯ โดยห้ามผู้ติดตามที่ไม่มีหน้าที่ในการกิจ ขึ้นตึกบัญชาการ ตึกไทยคู่ฟ้า

และสถานที่ประชุมในทำเนียบฯ

### นายกฯบุกสธ.ระดมอดีตหมอ

ส่วนความเคลื่อนไหวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในฐานะประธานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เดินทางไปที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันเชื้อโควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมครั้งนี้ใช้เวลา 2 ชั่วโมง โดยสธ.เชิญบุคลากรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญโรคระบาดที่เกี่ยวข้องไปแล้วมาให้คำแนะนำ อาทิ ศ.เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อดีตรัฐมนตรีสธ. นพ.อุดม คชินทร อดีตนายกสธ.และแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากบุคลากรเหล่านี้เคยทำงานช่วงที่ไทยเคยมีโรคระบาด เช่น ไข้หวัดนก ซึ่งรัฐบาลขอความร่วมมือให้เป็นที่ยกย่องช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระบาด

### ขั่นนอตขรก.ทุกจว.เข้มมาตรการ

โดยนายกฯแถลงหลังประชุมว่า วันนี้ได้หารือระหว่างรัฐบาลกับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งปลัดสธ. อดีตรอธิบดี กรมการแพทย์ รวมถึงแพทย์ที่ทำงานภาคเอกชน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงตามขั้นตอนกฎหมายและสถานการณ์ วันนี้แม้พบผู้ติดเชื้อมากขึ้น แต่ต้องเข้มงวด เพราะระบบคัดกรองการติดตามของเราที่ติดตามได้มากขึ้น โดยเฉพาะต้นตอการระบาด ซึ่งเราจะดำเนินการต่อเนื่อง

“ผมยืนยันว่าทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงติดโรค สิ่งสำคัญที่สุดวันนี้รัฐบาลประกาศมาตรการไปแล้ว 6 มาตรการ ซึ่งเป็นการให้อำนาจกับฝ่ายปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่ากทม. สามารถกำหนดมาตรการเพิ่มจากกรอบใหญ่ที่ไป เช่น ปิดสถานที่ต่างๆ วันนี้ให้ไปเน้นเฉพาะกทม.และปริมณฑล ถ้าจะปิดในต่างจังหวัดก็ได้ ถ้าเป็นสถานที่ที่เข้าข่ายเสี่ยง เมื่อจะเปิดใหม่ ต้องไปสอบตรวจว่าปลอดภัย ความพร้อมเพียงพอหรือไม่” นายกฯ กล่าว และย้ำว่า 14 วันนี้ ดนอฯขอรับรองข้าราชการระดับพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ว่าฯ คณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัด พื้นที่ต้องทำงานเด็ดขาด รายงานผลทุกมาตรการของ

รัฐบาลมาให้คนทราบทุกวัน ผ่านช่องทางของกระทรวงมหาดไทย เข้ามาที่ศูนย์ฯ โควิด-19 ซึ่งคนติดตามทุกวัน เพื่อปรับมาตรการให้ทันสถานการณ์

### เข้าไทยต้องมีใบรับรองแพทย์

นายกฯยังเปิดเผยอีกว่า วันนี้เรากำลังสกัดกั้นการนำเชื้อเข้ามาในประเทศไทย ถึงบอกว่าการเข้าต้องมีใบรับรองแพทย์ ประกันสุขภาพ โดยทุกคนที่เข้าประเทศไทยต้องมี ซึ่งเดิมเฉพาะ 4 ประเทศบวก 2 เขตปกครองพิเศษ แต่ทุกวันนี้ทุกประเทศที่เข้ามา ทั้งนี้ เพื่อสกัดกั้นการเข้ามาให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อจะควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ และติดตามด้วยแอปพลิเคชัน

เมื่อถามว่าเพื่อนบ้านประเทศไทย เริ่มประกาศปิดพรมแดน ในส่วนของไทย จะมีการการตั้งด่านเพิ่มหรือไม่ นายกฯกล่าวว่า ทำไม่เราต้องแปลไทยเป็นไทยด้วยไม่รู้ เมื่อก็คนได้พูดไปแล้วว่าต่างประเทศที่จะเข้าต้องมีใบรับรองแพทย์ ส่วนรอบบ้านเราก็มีความเกี่ยวข้องกับคำว่า จะปิดช่องทางพรมแดนหรือไม่อยู่ที่อำนาจผู้ว่าฯ เพราะได้ให้อำนาจไปแล้ว และให้รายงานตนมา หากผู้ว่าฯทำไม่ได้ก็ย้ายผู้ว่าฯ จะขาดตรงไหน

### อุตตมโสังผลตรวจย่นไม่ติดเชื้อ

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการ รมว.คลัง ชี้แจงกรณีในโซเชียลมีเดียนำเสนอว่า นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ดัดเชื้อโควิด-19 โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เป็นเฟคนิวส์ เพราะขณะนี้นายอุตตมยังรอผลตรวจอยู่ และกักตัวที่บ้าน จะทราบผลวันที่ 20 มีนาคม ขณะเดียวกันส่งคนใกล้ชิดไปตรวจทุกคนอีกด้วย รวมถึงยังให้ข้าราชการหน้าห้อง และทีมงานหน้าห้องรัฐมนตรีหยุดงาน 14 วัน เพื่อกักตัวเองรอดูอาการ และมีการทำความสะอาดกระทรวงในวันที่ 20 มีนาคม ช่วงเย็นวันเดียวกัน นายธนกรออกมาเปิดเผยผลตรวจนายอุตตมว่า ผลตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่า นายอุตตม ไม่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19



# มั่นคง ครองไป ครมมา

# แหวนหง้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

เวลา 17.00 น. นายอดิคม สาวนานชน รว.คลัง เปิดเผยว่า ทีมแพทย์ได้แจ้งผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของตนกลับมาแล้วและไม่พบการติดเชื้อโควิด-19 หลังจากนั้นยังต้องกักตัวต่อไปจนครบ 14 วัน โดยขอปฏิบัติหน้าที่จากที่บ้านตามมาตรฐานควบคุมการแพร่ระบาดของ สธ.อย่างเคร่งครัด

**ปัตตานีติดเชื้อ7เอกซเรย์7หมู่บ้าน**  
ขณะที่สถานการณ์หลายจังหวัดเริ่มพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เริ่มที่ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายไกรสร วิเศษวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ยืนยันว่า จนถึงขณะนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 7 คน เป็นบุคคลที่เดินทางกลับมาจากร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่มาเลเซีย ช่วงต้นเดือนวันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา ได้รับการกักกันตรวจรักษาตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 1 คน และ 14 มีนาคม 6 คน กำลังสอบสวนผู้สัมผัสใกล้ชิดคนทั้ง 7 กักตัวดูอาการ 14 วัน และพบมีไข้สูง 4 ราย ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการโดยแบ่งการปฏิบัติเป็น 2 กลุ่มคือ 1.เอกซเรย์พื้นที่ที่พบคนมีเชื้อ 7 คน และ 2.เอกซเรย์พื้นที่ที่ติดกับพื้นที่ที่มีคนติดเชื้อ รวม 7 พื้นที่ นอกจากนี้ ยังดำเนินมาตรการสกัดกั้นคนที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัด ด้วยการตรวจคัดกรองป้องกันการนำเชื้อเข้ามาในพื้นที่

**ทุกวัดสนอปร.งดกิจกรรมศาสนา**  
ด้านพระไพริสรจิริยาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ขณะนี้ได้ประชุมคณะสงฆ์ และเจ้าอาวาสวัดทั้งหมดในจ.ปัตตานี ให้งดกิจกรรมที่รวมจำนวนคนหมู่มากไว้ชั่วคราว รวมทั้งให้ทุกวัดปฏิบัติประสานทางสาธารณสุขจังหวัด ในการปฏิบัติการป้องกันโรคตามมาตรการควบคุมโรค ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศไว้แล้ว

ที่ห้องประชุมโนรา ศาลากลางจังหวัดพัทลุง นายภูมิกเกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง แถลงว่า ขณะนี้จ.พัทลุง พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย เป็นผู้ดูแลนกมวยในค้ายมวยชื่อดังแห่งหนึ่ง เป็นชาย อายุ 56 ปี ติดเชื้อมาจากสนามมวยราชดำเนิน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ช่วงไปทำหน้าที่ เป็นที่เลี้ยงนกมวย หลังมีอาการเป็นหวัดไปรับการตรวจใน รพ.ราชวิถี และกลับมาบ้านและเข้าตรวจรักษาตัวที่ รพ.พัทลุง และเก็บตัวเฝ้าระวังใน รพ.ชุมชน พร้อมส่งสารคัดหลั่งตรวจแล็บที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.ตรัง ยืนยันติดเชื้อ ขณะนี้อาการดีขึ้น ส่วนอีก 2 คน ที่ส่งสารไปตรวจ คาดจะทราบผลอีก 2-3 วัน

สำหรับมาตรการป้องกันการระบาดจังหวัดออกประกาศยกเลิกการแข่งขันแข่งไก่แจ้เด็ดขาด ส่วนการละหมาดในมัสยิดต่างๆ ก็ได้แจ้งให้ยกเลิกเช่นกัน

## โคราชรายที่3หนักการเมืองท้องถิ่น

เช่นเดียวกับที่ จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา แถลงสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ขณะนี้มีการยืนยันผู้ติดเชื้อเป็นรายที่ 3 เป็นนักการเมืองท้องถิ่น อายุ 57 ปี และอยู่ในกลุ่มที่ไปสนามมวยลุมพินี มีอาการป่วยเมื่อวันที่ 12 มีนาคม และถูกส่งเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อาการทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี หลังพบผู้ติดเชื้อสองรายแรก เป็นหญิง 2 ราย อายุ 22 ปี และ 30 ปี ซึ่งทั้งสองรายนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ทั้งนี้ หลังพบรายที่สามนี้ ได้เฝ้าระวังผู้ใกล้ชิดเป็นกลุ่มเสี่ยง 26 ราย กักตัวดูอาการ 14 วัน นอกจากนี้ยังทราบว่าผู้ป่วยได้ไปสนามมวยในจ.จฬอ.เมืองนครราชสีมา ซึ่งขณะนี้กำลังติดตามตัวผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วย สรุปข้อมูลวันนี้มีผู้ติดเชื้อแล้ว 3 ราย

## ผู้ว่าฯสั่งปิดสถานบันเทิงทุกแห่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดนครราชสีมา ยังออกประกาศคำสั่งให้สถานบันเทิงและสถานบริการทุกแห่งทุกพื้นที่ทั้ง 32 อำเภอ รวมทั้งสนามชนไก่ สนามม้า โตะสนุก บิลเลียด โดยให้ปิดบริการชั่วคราว 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม-1 เมษายน รวมถึงงดกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่มคนจำนวนมาก

## อิตาลีแซงจีนวันเดียวตาย475ศพ

สำหรับสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในต่างประเทศยังคงวิกฤต สำนักข่าวต่างประเทศรายงานอ้างค่าเฉลี่ยของกระทรวงสาธารณสุขอิตาลีว่า พบผู้ป่วยใหม่อีก 4,207 คนในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เพิ่มสถิติผู้ป่วยสะสมเป็นอันดับน้อย 35,713 คน และได้รับการรักษาจนหายแล้ว 4,025 คน

ขณะที่ผู้เสียชีวิตมีอย่างน้อย 2,978 คน เพิ่มขึ้น 475 คน ภายในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ถือเป็นสถิติพบผู้เสียชีวิตรายวันสูงที่สุด และตอนนี้จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในอิตาลีมีสัดส่วนคิดเป็น 34.2% ของจำนวนผู้เสียชีวิตรวมทั่วโลก ส่วนพื้นที่วิกฤตที่สุดในอิตาลียังคงเป็นแคว้นลอมบาร์เดีย

## ป่วยทั่วโลก2.21แสนตาย8.9พัน

ด้านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อเวลา 17.00 น.ตามเวลาประเทศไทยว่า องค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่เดือนธ.ค.ปีที่แล้วว่าจนถึงวันที่ 19 มี.ค. พบมีผู้ป่วยอย่างน้อย 166 ประเทศและดินแดน มีผู้ป่วยสะสมรวมกัน 221,312 ราย เสียชีวิต 8,997 ราย รักษาหายแล้ว 85,785 ราย โดยแทบทุกประเทศมีการติดต่อกันภายในชุมชน ซึ่งรวมถึงการติดต่อแบบเป็นกลุ่มก้อน



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

## หมอแจ้งผลแต่ขอกักตัว 14 วัน 'อุตตม' ไม่ติดโควิด

โพสต์ต้องทำตามเกณฑ์  
สธ.ชี้ป่วยวันเดียว 60 คน  
เตรียม 7 พันเตียง-รร.รับ  
กลุ่มเสี่ยงหนีเที่ยวมีโทษ  
'ตุ๋'พร้อมยึดใช้มาตรการ  
คนไทยไว้อภัยกลับปท.ยาก  
'อุตตม'ไม่ติดโควิด-19 แต่ต้องกักตัว 14 วัน ตามกฎ  
'บิ๊กตุ๋'ประชุมทีมแพทย์ กำชับดูแลคนป่วยให้ดีที่สุด  
สธ.วางระบบพร้อมรับมือ ใช้ รพ.ราชวิถีเป็นต้นแบบ  
เตรียม 7 พันเตียง แฉลงติดเชื้อเพิ่มอีก 60 รวมยอด  
272 ราย (อ่านต่อหน้า 8)



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๖)

## ต่อจากหน้า 1

### โควิด

#### 'บิกตัว'ตรวจเยี่ยม'สาธารณสุข'

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กท.) ในฐานะประธานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์ ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี สธ. นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. รวมถึงผู้บริหาร สธ. และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ ศ.เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อดีตรัฐมนตรี สธ. นพ.อุดม คชินทร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น

ทั้งนี้ นายกา กล่าวก่อนการประชุมมอบนโยบายว่า การเดินทางมายัง สธ. เพราะรัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหาโรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นอันดับแรก จึงอยากมาฟังมุมมองทางการแพทย์จากคนเก่าและใหม่ว่าต้องมีการเตรียมการเพิ่มขึ้นหรือไม่ รวมทั้งแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน โดยในส่วนรัฐบาลที่มีมาตรการออกไปแล้ว อีกส่วนคือผู้ว่าราชการจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดที่ต้องทำงานให้เข้มงวดมากขึ้น โดยกระทรวงมหาดไทย (มท.) จะต้องกำกับดูแล พร้อมรายงานผลดำเนินการกลับมาเพื่อสร้างความรู้แก่ประชาชน

#### ล้นปิด14วันไม่จบก็ขยายเพิ่ม

จากนั้น เวลา 13.00 น. นายกา แถลงผลภายหลังการประชุม ว่าได้หารือร่วมกันทั้งในฝ่ายของรัฐบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งปลัด สธ. อดีตรัฐมนตรีว่าการแพทย์ต่างๆ รวมไปถึงแพทย์ที่ทำงานภาคเอกชน ถือเป็นการทำงานทุกภาคส่วนต้องการให้ความเชื่อมั่นและได้รับฟังความเชื่อมั่นจากทั้งสองฝ่ายถือว่ารับได้ จะนำไปสู่การปฏิบัติที่ต้องทำได้จริงในระยะต่อไป

"ผมยืนยันว่าทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่มีการติดโรคต้องได้รับการตรวจสอบคัดกรองทั้งสิ้น และสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้ รัฐบาลได้ประกาศไปแล้ว 6 มาตรการ เฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล ถ้าจะปิดในต่างจังหวัดก็ได้ ถ้าเป็นสถานที่ที่เข้าข่ายที่มีความเสี่ยง การปิด 14 วัน เมื่อจะเปิดใหม่ต้องไปตรวจสอบว่ามีความปลอดภัย ความพร้อมเพียงพอหรือไม่ ถ้ายังไม่พร้อมสามารถขยายได้อีก" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว และว่า ช่วง 14 วันนี้ ยากขอเรื่องไปยังข้าราชการระดับพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ว่าฯ คณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดประจำพื้นที่ต้องทำงานอย่างเด็ดขาด และต้องรายงานผลการปฏิบัติทุกมาตรการที่รัฐบาลออกไปแล้วให้ตนทราบทุกวัน ผ่านช่องทางของกระทรวงมหาดไทย เข้ามาที่ศูนย์โควิด-19 ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบและติดตามสถานการณ์และปรับมาตรการต่างๆ ให้เพิ่มขึ้น

#### นายกาถกทีมหมอสู่วิด

ต่อเวลา 16.00 น. ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์เรียกประชุมติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อดีตรัฐมนตรีว่าการ สธ. นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นพ.อิทธิพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา พร้อมคณบดีคณะแพทยศาสตร์จากหลายมหาวิทยาลัย ร่วมหารือพร้อมนำเสนอผลการศึกษา และให้ข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบายสำหรับการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

#### เสนอใช้เทคโนโลยีดูแลผู้ป่วย

ต่อมา ศ.พญ.สมศรีเปิดเผยสั้นๆ ภายหลังจากหารือว่า นายกาได้รับฟังข้อเสนอแนะของเหล่าคณบดีคณะแพทยศาสตร์จากหลายมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งโดยหลักจะมีมาตรการเพิ่มเติมออกมา โดยให้ฟังรายละเอียดความชัดเจนจากนายกรัฐมนตรีต่อไป

ด้าน นพ.สุภูมิกล่าวว่า มีการพูดคุยถึงเรื่องเทคโนโลยีใหม่เพื่อดูแลผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในเวลาที่ต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้าน รวมทั้งหารือร่วมกันในการดูแลผู้ป่วยให้ได้อย่างดี โดยความร่วมมือระหว่างคณบดีคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งวันนี้ 21 มีนาคมนี้ จะมีการพูดคุยกันอีกครั้งในเรื่องของมาตรการ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 09.30 น. ที่ศูนย์ กระทรวงสาธารณสุข

"นายกาอย่าใจดีแล้วผู้ป่วยให้ดีที่สุด ถือว่าชีวิตคนไทยมีค่า โดยพร้อมสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมทั้งในการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งการหาเตียงให้ผู้ป่วยเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเต็มที่" นพ.สุภูมิกล่าว

#### ไทยยอดเพิ่ม60รายรวม272

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป และผู้บริหาร สธ. แถลงสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดย นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า สถานการณ์ในประเทศไทยขณะนี้พบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มใหม่อีก 60 ราย นับเป็นรายที่ 213-272 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันเดิมและเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ จำนวน 43 ราย ได้แก่ 1.สนามมวย 12 ราย เป็นผู้ชม ญาติ ผู้ดูแลค่ายมวย เจ้าหน้าที่สนามมวยที่ลุมพินี ราชดำเนินและจิดเจ็มนอนท์

นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า 2.สถานบันเทิง 14 ราย เป็นดีเจ พนักงานทำความสะอาด พนักงานเสิร์ฟ พอคั่ว พิธีกร รองผู้จัดการร้าน แคชเชียร์ ผู้เที่ยวและแฟนผู้ท่องเที่ยว เป็นสถานบันเทิงย่านทองหล่อ สวนหลวง รามคำแหง และสุขุมวิท 3.ผู้ป่วยที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีการรายงานมาก่อนหน้านี้ 2 ราย ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงาน ภรรยา ผู้โดยสารร่วมเที่ยวบิน ลูกเรือสายการบิน แอร์ โอลด์ส พนักงานคาร์โก้ และผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะรับประทานอาหารร่วมวงกิน และ 4.ผู้ป่วยที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาในประเทศมาเลเซีย 5 ราย เป็นชาวไทยจาก จ.ปัตตานี และ จ.ยะลา

#### ผู้ป่วยใหม่7-รอสอบเพิ่ม4

"กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่มี 17 ราย ได้แก่ 1.ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ 9 ราย มีประวัติเดินทางมาจากไต้หวัน ฝรั่งเศส อังกฤษ อินเดีย อิตาลี มาเลเซีย กัมพูชา ญี่ปุ่น เยอรมนี และอิหร่าน และบางรายเดินทางไม่มากกว่า 1 ประเทศ และเป็นประเทศที่มีรายงานจำนวนผู้ป่วยที่มีการระบาดต่อเนื่อง 2.ผู้ป่วยรายใหม่ที่ทำงานใกล้ชิดสัมผัสกับชาวต่างชาติ 3 ราย เป็นครูพี่เลี้ยง พนักงาน



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เนื้อหาคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๖)

### ผู้ป่วยใหม่ 17-รอสอบเพิ่ม 4

“กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่มี 17 ราย ได้แก่ 1. ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ 9 ราย มีประวัติเดินทางมาจากไต้หวัน ฝรั่งเศส อังกฤษ อินเดีย อิตาลี มาเลเซีย กัมพูชา ญี่ปุ่น เยอรมนี และอิหร่าน และบางรายเดินทางไม่มากกว่า 1 ประเทศ และเป็นประเทศที่มีรายงานจำนวนผู้ป่วยที่มีการระบาดต่อเนื่อง 2. ผู้ป่วยรายใหม่ที่ทำงานใกล้ชิดสัมผัสกับชาวต่างชาติ 3 ราย เป็นครูที่เลี้ยง พนักงานเคาน์เตอร์เช็คอิน และเพื่อนต่างชาติที่พักอาศัยที่คอนโดมิเนียม 3. ผู้ป่วยที่ทำงานหรืออาศัยในสถานที่แออัด ต้องใกล้ชิดผู้คนจำนวนมาก 1 ราย เป็นเทรนเนอร์ในสถานออกกำลังกาย และ 4. ผู้ป่วยรายใหม่ที่รอการสอบสวนโรคเพิ่มเติม 4 ราย ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ชาย 1 ราย” นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า นพ.โสภณกล่าวว่า สถานการณ์ทั่วโลกมีผู้ป่วยทั่วโลกประมาณ 200,000 ราย ส่วนมากอยู่ในทวีปยุโรป อากาศรุนแรงมีประมาณร้อยละ 3 และเสียชีวิตร้อยละ 4 จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ที่ติดตามอย่างต่อเนื่องมีประเทศอิตาลี พบผู้ป่วยเป็นลำดับที่ 2 จำนวนผู้ป่วยรายใหม่มากกว่า 4,000 ราย อิหร่านมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มกว่า 1,000 ราย รวมถึงเฟื้อร้างในสเปน เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษ เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา

### ยึดเอาผิดกลุ่มเสี่ยงไม่กักตัว

นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า สธ.ได้บูรณาการระหว่าง

รพ.ในสังกัด สธ. และ รพ.โรงเรียนแพทย์ รพ.เหล่าทัพ รพ.ตำรวจ และ รพ.เอกชน เพื่อรองรับผู้ป่วย โดยได้สำรองเตียงทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทั่วประเทศ มากกว่า 7,000 เตียง ดังนั้นหากมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นก็จะมีการพิจารณาให้เปิด รพ.สนาม พร้อมสำรองยาเวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันตนเองอย่างพอเพียง

ผู้สื่อข่าวถามว่า บุคคลที่มีความเสี่ยงและฝ่าฝืนกักตัวเอง 14 วัน โดยออกไปยังร้านอาหารหรือสถานที่ต่างๆ นั้น สธ.จะดำเนินการอย่างไร นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า สธ.ได้ทยอยดำเนินการไปแล้วเกือบทั้งหมด ประชาชนที่พบผู้คนกลุ่มนี้ให้รีบแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคที่มีอยู่ในทุกอำเภอ และทุกจังหวัด สามารถแจ้งได้ที่อำเภอ ศาลากลาง รพ.ในจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) หรือ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือติดต่อสายด่วน 1422 ได้ทันที เพื่อให้เจ้าพนักงานในพื้นที่เข้าดำเนินการกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งสามารถเอาผิดตามกฎหมายได้อย่างเด็ดขาด

### ‘อนุทิน’ประชุมทีมแพทย์รับมือ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ สธ. ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมร่วมกับ นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข อาทิ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.อุดม คริสนทร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการโรคอุบัติใหม่ ศ.นพ.ยง ผู้วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชาจุลชีววิทยาและเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ว่า สธ.มีความพร้อมในทุกเรื่อง แต่ขาดเพียงความร่วมมือที่ดีและความมั่นใจของประชาชน หากประชาชนให้ความร่วมมือก็จะทำให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้

นายอนุทินกล่าวว่า ได้ใช้ทั้งหลักวิชาการ ความตั้งใจ มุ่งมั่น และประสบการณ์ที่มี ระดมสมองจากทุกภาคส่วน ทั้งความร่วมมือความเสียสละจากอดีตผู้บริหาร สธ. ไปจนถึงอาจารย์แพทย์ นักวิชาการ เพื่อร่วมมือกันทำงาน ขอให้เดินไปด้วยกัน ไม่มีความขัดแย้งใดๆ มั่นใจว่าประเทศไทยจะผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดี

### ‘แจ็ก หม่า’โทรศัพท์ขอบคุณ

“ระหว่างการประชุมกับนายกรัฐมนตรี แจ็ก หม่า เจ้าของอาลีบาบา โทรศัพท์สายตรงเข้ามาแสดงความซาบซึ้งที่ประเทศไทยดูแลผู้ป่วยชาวจีนอย่างดี จึงอยากสนับสนุนเวชภัณฑ์ต่างๆ ให้ แต่ผมได้แจ้งว่า ประเทศไทยยังไหว แต่ขอให้ แจ็ก หม่า เอาคอนเนกชันประสานบริษัทผู้ผลิตยา เวชภัณฑ์ต่างๆ ให้จำหน่ายให้ไทยผ่านองค์การเภสัชกรรม (อก.) ซึ่งได้กำชับ อก.แล้วว่า ไม่ต้องนำกำไรประมาณ 1-2 พันล้านบาทส่งเข้าคลัง เพื่อให้ นำเงินมาใช้สำหรับการซื้อยา ซึ่งอุปกรณ์ควบคุมป้องกันโรคโควิด-19” นายอนุทินกล่าว

นายอนุทินกล่าวว่า อยากให้เชื่อมั่นและร่วมมือ

กันสู้โควิด-19 อย่างสู้กันเอง อย่ามีความขัดแย้ง หากร่วมมือกันหยุดเคลื่อนที่ไปตามสถานที่ต่างๆ มั่นใจว่า ประเทศไทยรับมือกับสถานการณ์ระบาดได้และผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และย้ำว่า “กินร้อน ซดน้ำอุ่น ต่างคนต่างอยู่ ห่างๆ 2 เมตร”

### ไม่มีปิดท.-มันใจมาตรการเข้ม

เมื่อถามถึงกรณีมีข้อเสนอปิดประเทศ 21 วัน นายอนุทินกล่าวว่า เป็นมาตรการที่ดี แต่อาจเกิดการตัดสินใจของรัฐบาล ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด วันนี้มีมาตรการเข้มขึ้นกับคนต่างชาติที่เข้ามาต้องมีประกันสุขภาพวงเงิน 1 แสนเหรียญสหรัฐ พร้อมมีใบรับรองแพทย์ ไม่มีไข้ ไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ามาแล้วต้องถูกกักตัว 14 วัน ตอนนีก็เข้าไทยได้ยากมากอยู่แล้ว ทำไม่ต้องการปิดประเทศให้คนตกใจ

ด้าน ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกลกล่าวว่า จากการที่ได้เข้าร่วมทำงานตามแนวทางที่รัฐบาลและ สธ. ได้ดำเนินการ ยืนยันว่าทุกทางแล้ว จะพบว่า ระยะแรกจะดำเนินการป้องกันที่ทำได้ดีพอสมควร แต่ด้วยโรคยังยังคงดำเนินต่อไป ขณะนี้เข้าสู่ระยะที่มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น มาตรการที่ดำเนินต่อมีความชัดเจน ด้านโรงพยาบาล (รพ.) สถานพยาบาลต่างๆ มีความเตรียมพร้อม

### เหตุยื้อเข้าสู่ระบาดระยะที่ 3

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.อุดมกล่าวว่า สธ.รับมือกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ได้ดีมาก ดูจากข้อมูลพบว่า 2 เดือนแรก พบผู้ป่วยไม่ถึง 200 ราย เสียชีวิต 1 ราย แต่ในสัปดาห์นี้มีผู้ป่วยเพิ่มวันละประมาณ 30-60 ราย เกิดจากผู้ที่ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการหรืออาการน้อยมากจนไม่ทราบว่าเป็นโรค หรือผู้ที่ติดเชื้อแต่ไม่พบแพทย์ ไม่รับผลตรวจเบื้องต้น และเป็นผู้แพร่เชื้อ จึงยืนยันว่ามาตรการของรัฐบาลกำหนดว่า ไม่ให้มีการชุมนุมเกิน 50 คน หากไปเที่ยวมาตรฐานอื่นไม่ควรเกิน 20 คนด้วยซ้ำ เพราะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย จึงต้องลดการแพร่เชื้อให้มากที่สุดในการระลอกการระบาดระยะที่ 3

ด้าน ศ.นพ.ยงกล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 คงไม่จบภายใน 2 เดือนนี้ และที่ สธ.พยายามยื้อไม่ให้พบผู้ป่วยมาก ก็เพื่อรอให้มียาและวัคซีน รวมถึงเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลเพื่อรับมือ ซึ่งเรื่องยวับนี้เริ่มแล้วและลดความรุนแรงของโรคได้

### สธ.วางระบบรับผู้ป่วยโควิด-19

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ. เปิดเผยภายหลังเดินทางพร้อมคณะตรวจเยี่ยมระบบบริหารจัดการรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.ราชวิถี ว่า เนื่องจากผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สธ.จึงได้มอบหมายให้กรมการแพทย์จัดระบบการรักษาพยาบาล เตรียมความพร้อมสำหรับสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในกรณีที่ มีการระบาดเกิดขึ้น จึงได้ให้ รพ.ในเครือข่ายขยาย



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๖)

พื้นที่และบริการทางการแพทย์ที่เหมาะสม พร้อมเตรียมการระบบส่งต่อผู้ป่วยและบริหารทรัพยากรเตียงร่วมกันอย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยบูรณาการความร่วมมือของ รพ.ในสังกัด สอ. กรุงเทพฯ และ รพ.เครือข่าย UHOSNET ซึ่งจะมีปริมาณเตียงรองรับที่เพียงพอกับผู้ป่วย

“หากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรวดเร็ว จะมีการเตรียมแผนสำรอง เช่น ระบบ รพ.สนาม หรือผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงให้พักฟื้นในหอพักหรือโรงแรมทั้งคืน โดยมีทีมแพทย์พยาบาลคอยติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด” นายสาธิตกล่าว

## ใช้รพ.ราชวิถีเป็นต้นแบบ

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่า สำหรับการคัดกรองในเบื้องต้น รพ.ในสังกัด สอ.ทั่วประเทศ ได้จัดตั้งคลินิกไข้หวัด (Fever and API clinic) โดยใช้ระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียวไม่ให้ผู้ป่วยที่เข้าข่ายเฝ้าระวังไปปะปนกับผู้ป่วยทั่วไป เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ โดยจะใช้ รพ.ราชวิถี ซึ่งเป็น รพ.ขนาดใหญ่ เป็นต้นแบบและหน่วยงานประสานหลัก ตั้งแต่จัดทำแผนรองรับระบบส่งต่อ คัดกรองผู้ป่วยซึ่งจะส่งผลให้เกิดแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

“หากพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จะใช้ระบบห้องแยกโรค เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ โดยจะใช้วิธีจัดการสิ่งแวดล้อม สถานที่ รวมทั้งอุปกรณ์ในห้องผู้ป่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ ได้แก่ ห้องแยกเดี่ยวหรือถ้าเป็นห้องรวมระยะห่างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่า 3 ฟุต พื้นผิวสัมผัสต่างๆ สามารถทำความสะอาดได้ง่าย มีการระบายอากาศได้ดี บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลต้องใส่อุปกรณ์ป้องกัน มีอุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจวินิจฉัยโรค เครื่องมือที่จำเป็น เช่น ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดความดันโลหิต เป็นต้น ซึ่งจะ เป็นระบบการรักษาที่ครบวงจร เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยและความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์” นพ.สมศักดิ์กล่าว

## ‘อุตุฯ’ไม่ติดกัก14วันตามกฎ

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า “กรณีนี้ใน

โซเซียลมีเดียนำเสนอว่านายอุตุฯติดเชื้อโควิด-19 นั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เป็นเฟคนิวส์ เพราะขณะนี้นายอุตุฯยังรอผลตรวจอยู่”

นายธนกรกล่าวว่า มีการส่งตัวคนใกล้ชิดนายอุตุฯไปตรวจทุกคน รวมถึงยังให้ข้าราชการหน้าห้องและทีมงานหน้าห้องรัฐมนตรีหยุดงานเป็นเวลา 14 วัน เพื่อกักตัวเองและรอดูอาการ

ต่อมานายธนกรเปิดเผยในช่วงเย็นอีกครั้งว่าล่าสุด ผลการตรวจของนายอุตุฯออกมาแล้วโดยแพทย์แจ้งว่าไม่ติดเชื้อโควิด-19 แต่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน ตามกระบวนการปกติทางการแพทย์

## ‘ขุนคลัง’ปักหลักลุยทำงานที่บ้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอุตุฯ โพสต์เฟซบุ๊ก “ดร.อุตุฯ สว.นายธน” ว่า “ขออัปเดตผลตรวจเชื้อโควิด-19 ของผม เมื่อสักครู่ได้รับการยืนยันจากโรงพยาบาลแล้วว่า ผลตรวจของผมเป็นลบ หมายความว่า ไม่ติดเชื้อครับ อย่างไรก็ตามผมจะกักตัวเองต่อไปตามแนวทางป้องกันของสาธารณสุข และทำงานที่บ้านไปจนครบ 14 วัน

ได้ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ กับท่านรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาคูศรีพิทักษ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งออกมาตรการชุดที่ 2 ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งต้องมีข้อสรุปโดยเร็วหากมีบทสรุปแล้วจะแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป”

## ทหาร-ตร.ร่วมล้างเมืองกรุง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 01.00 น. วันเดียวกัน กองทัพอากาศที่ 1 หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ (นปอ.) และกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (วศ.ทบ.) จัดกำลังจำนวน 487 นาย ยานพาหนะ 53 คัน ร่วมกันสำรวจและกม. พร้อมรถฉีดพ่นน้ำผสมสารฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อนบนทางเท้าและถนนป้ายรถเมล์ สถานีบีทีเอส ฯลฯ ในพื้นที่ 50 เขต กทม. ตามมาตรการควบคุมเชื้อโควิด-19 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 19-31 มีนาคมนี้ เวลา 01.00-05.00 น. โดยเริ่มที่สถานีรถไฟบีทีเอสหมอชิต อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แยกราชประสงค์ เป็นต้น

(อ่านต่อหน้า 9)



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของปรกศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๙)

## ต่อจากหน้า 8

### โควิด

พล.ต.เกษมศิริ มีความดี เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (วศ.ทบ.) กล่าวว่า การฉีดพ่นดังกล่าวเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันเพื่อฆ่าเชื้อที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 โดยการฉีดพ่นดังกล่าวจะแบ่งเป็นชุดฉีดน้ำผสมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคกว่า 16,000 ลิตร และชุดทำความสะอาด

### 'กลาโหม'ระดมทำแผนฉุกเฉิน

ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อม นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันเป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณเตรียมความพร้อมรับมือการพัฒนาของสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล โดยเป็นการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองทัพบก กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึง พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผู้บัญชาการสำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมประชุมประมาณ 100 คน

### ยันผู้ป่วยนอนรพ.-ไม่ส่งกลับ

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า เป็นการเพื่อทดสอบแนวทางการบูรณาการและการจัดสรรทรัพยากรทางการแพทย์ ทั้งนี้ ขอให้เชื่อมั่นและมั่นใจการทำงานของรัฐบาล ทหารมีความพร้อมเรื่องโรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลสนามที่ทุกจังหวัดขึ้นอยู่พื้นที่ และจำนวนผู้ป่วย ซึ่งคาดว่าจะต้องตั้งไว้ในค่ายทหารหรือมณฑลทหารบกก่อน แต่หากมีสถานที่เอกชนที่มีความพร้อมมากกว่าจะขยับออกไป

ด้าน นพ.พิศิษฐ์กล่าวว่า การฝึกครั้งนี้ไม่ใช้การจำลองสถานการณ์เพราะเราอยู่ในสถานการณ์จริง ทั้งนี้ ยืนยันว่าผู้ป่วยทุกรายให้อยู่โรงพยาบาลทั้งหมด จะไม่มีการส่งกลับบ้าน เพียงแต่ว่าโรงพยาบาลที่ส่งไปจะเป็นโรงพยาบาลขนาดไหน และดูแลไม่ให้ไปแพร่เชื้อต่อ สำหรับเตียงผู้ป่วยปัจจุบันมีเพียงพอ เพียงแต่เตรียมเอาไว้หากมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น โดยกำหนดแผนเบื้องต้นไว้ว่า หากพบผู้ป่วย 1,000 คน จัดการอย่างไร และระดับ 2,000 คน 3,000 คน หรือมากกว่า 5,000 คน จะทำอย่างไรต่อไป หากเราวางระดับได้เช่นนี้จะไม่เกิดปัญหาคนใช้เตียง

นอร์เวย์ แอฟริกาใต้ สเปน สวิตเซอร์แลนด์ และประเทศไทย

"ไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่เข้าร่วมวิจัย จึงขอให้ชาวไทยมั่นใจว่ารัฐบาลไทยพร้อมทำงานร่วมกับทุกประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิถีปฏิบัติที่ได้ผลดีที่สุด เพื่อมาปรับใช้กับแนวทางการปฏิบัติในประเทศไทย"

### รพ.ครุบิดให้บริการ19-31มี.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาล (รพ.) ครูของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สสส.) ซึ่งตั้งอยู่ภายในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ติดต่อประกาศให้บริการตั้งแต่วันที่ 19-31 มีนาคมนี้ เนื่องจากกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 เข้ามาใช้บริการตรวจหาเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

ทั้งนี้ มีรายงานว่า มีบุคคลกลุ่มเสี่ยง 1 ราย ที่สัมผัสกับแมวหัว ดิน นักแสดงชื่อดัง ซึ่งเป็นพิธีกรในเวทีสนามมวยลุมพินี มาตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยมีอาการเจ็บคอ มีไข้ หายใจเหนื่อยมาแล้ว 3 วัน แพทย์สงสัยติดเชื้อโควิด-19 จึงส่งตัวไปรักษาที่ รพ.ราชวิถี ส่วนอีก 1 ราย เป็นข้าราชการใน ศธ.มีประวัติสัมผัสเชื้อจากกรรมการมวยที่สนามมวยลุมพินี มาตรวจและถูกส่งไปตรวจที่ รพ.รามอินทรี

### คนศธ.ไม่พบเชื้อ-กักตัว14วัน

นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัด ศธ.ในฐานะโฆษก ศธ.กล่าวว่า ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานที่ ศธ.ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 แต่เป็นเพราะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ส.ป.ศธ.) ไปเป็นกรรมการมวยที่สนามมวยลุมพินี และมีความวิตกกังวลจึงกักตัวเอง 14 วัน และมีเพื่อนที่ใกล้ชิดเป็นวิทยากรฝึกอบรมลูกเสือ ซึ่งยังคงมาปฏิบัติงานที่สำนักการลูกเสือ เกิดเป็นไขสูง จึงเดินทางไปตรวจที่ รพ.ครู ทาง รพ.ครูเห็นว่ามิใช่สูงจึงให้ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.รามอินทรี แต่ทาง รพ.ไม่ตรวจเชื้อโควิด-19 ให้ เนื่องจากยังไม่เข้าเกณฑ์สงสัย และแนะนำให้กักตัวเอง 14 วัน เพื่อรอดูอาการ

"ผมได้ให้เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวกลับไปกักตัวเอง และพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่สำนักการลูกเสือทั้งหมดหยุดปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันได้สั่งการให้ บิ๊กคลีนนิ่ง ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั้ง ศธ. เพื่อให้ทุกคนมาทำงานในวันที่ 23 มีนาคม ด้วยความปลอดภัย" นายประเสริฐกล่าว

### 'รวมนคร'แนะกักนักเที่ยว100%

พ.อ.รวมนคร ทับทิมธงชัย ประธานยุทธศาสตร์นโยบาย พรรคประชาชนไทย กล่าวว่า



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๙)

ขณะนี้เห็นโอกาส ขณะนี้โรงแรมต่างๆ ในกรุงเทพฯ และจังหวัดท่องเที่ยว ล้วนแต่เงียบเหงา มีห้องพักว่างจำนวนมาก การระบาดของไวรัสทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวน้อยลง หลายแห่งปิดตัว เลิกจ้างพนักงาน ทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจติดตามมา เพราะประชาชนไม่มีงานทำ การนำนักท่องเที่ยวเข้าพักกักตัวในโรงแรม ขอให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งมีกำลังพล 2 แสนนาย มียานพาหนะเครือข่ายการสื่อสารได้ทั่วประเทศ เป็นผู้รับผิดชอบ โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. จะต้องเข้ามาอำนวยความสะดวกและบุคคลที่จะต้องกักตัว จากสนามบินเข้าพักโรงแรม หากสิ่งที่สุวรรณภูมิ ให้เข้าพักที่โรงแรมในกรุงเทพฯ หรือไปที่พญา หากสิ่งที่ภูเก็ต ให้เข้าพักที่จังหวัดใกล้เคียงที่มีโรงแรมและห้องพักจำนวนมาก

## ยื่นช่วยเชฟประเทศป่องระบาด

พ.ต.อ.รวมนครกล่าวด้วยว่า สำหรับค่าใช้จ่ายหากเข้าพักในโรงแรมระดับ 3 ดาว อาจคิดคิลละ 1,000 บาท กับค่าอาหารอีก 500 บาท แต่ถ้าต้องการโรงแรมหรูกว่านั้น ก็มีให้เลือกโดยคิดราคาเพิ่ม ทั้งนี้ ต้องปรึกษากาหรือกับผู้ประกอบการโรงแรม ถ้าทำเป็นแพคเกจได้ น่าจะยิ่งรับนักท่องเที่ยวได้มาก โดยอาจจะให้เครื่องบินของการบินไทย บางกองกรอหรืออื่นๆ บินไปรับแล้วมาเข้ากักตัว เมื่อครบกำหนด สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่

“วิธีการนี้มีประเทศจีนและนิวซีแลนด์ใช้อยู่ ผมเห็นว่าการกักตัว 100% แบบมีคุณภาพ จะช่วยเชฟประเทศไทยจากการแพร่ระบาด และช่วยให้เศรษฐกิจไม่หยุดนิ่งจนเกินไป จะเกิดการจับจ่ายใช้สอย และการหมุนเวียน เป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไป วิธีการนี้ ทำให้กำหนดพื้นที่ได้ชัดเจนว่า นักท่องเที่ยวจะอยู่ในจุดที่ดูแลเฝ้าระวังได้ ส่วนแหล่งท่องเที่ยวอย่างสมุย ภูเก็ต ต้องรักษาไว้ ให้เป็นเขตปลอดไวรัส เพื่อนำไปสู่การขยายการท่องเที่ยว หากภาวะการระบาดเบาบางลง”

พ.ต.อ.รวมนครกล่าว

## ทั่วโลกเสียชีวิตกว่า 9 พันราย

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกอย่างต่อเนื่องล่าสุดยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกอยู่ที่กว่า 219,000 รายแล้ว ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตมากกว่า 9,000 รายแล้ว ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยติดเชื้อ 20,000 รายในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นับว่าสูงกว่ายอดผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดที่ 5,000 รายที่เคยเกิดขึ้นในเมืองอู่ฮั่น ศูนย์กลางการแพร่ระบาดในประเทศจีน โดยยอดผู้ติดเชื้อในจีนเวลานี้คิดเป็นสัดส่วนเพียง 40 เปอร์เซ็นต์ของยอดทั่วโลก โดยอิตาลีมีผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า 35,000 ราย เยอรมนี อิหร่าน และสเปน มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 12,000 ราย ขณะที่อีก 12 ประเทศมีผู้ติดเชื้อระหว่าง 1,000 ถึง 10,000 ราย

ล่าสุดเชื้อไวรัสแพร่ระบาดไปแล้ว 172 ประเทศและดินแดนในปกครองทั่วโลก โดยระบาดไปไกลถึงเกาะห่างไกลอย่างเบอร์มิวดา ไอซ์แลนด์ รวมไปถึงเกาะเล็กๆ ในทะเลแคริบเบียน

## อิตาลีดับอีก 500 ปัดเมืองต่อ

สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศอิตาลียังคงเลวร้าย ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตรายวันเมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกเกือบ 475 ราย นับเป็นยอดผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ใน 1 วันที่มากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มต้นการแพร่ระบาดในประเทศ ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมในอิตาลีเพิ่มขึ้นเกือบ 3,000 ราย เกือบที่จะระงายอดผู้เสียชีวิตในเมณฑลนูเบีย ศูนย์กลางการแพร่ระบาดของประเทศจีน ซึ่งมียอดผู้เสียชีวิตหยุดอยู่ที่ 3,130 รายในเวลานี้ ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อในอิตาลีพุ่งไม่มากกว่า 35,700 รายแล้ว

ล่าสุด นายจูลเซปเป คอนโด ประธานาธิบดีอิตาลี ประกาศขยายระยะเวลาปิดเมืองต่อไปอีกจากเดิมมีกำหนดสิ้นสุดในเดือนมีนาคม

## 'ออลซี-กีวี' ห้ามเข้าประเทศ

นายสก็อตต์ มอร์ริสัน นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ออกมาประกาศห้ามบุคคลใดที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัย หรือชาวออสเตรเลีย เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21.00 น. วันที่ 20 มีนาคมนี้ โดยมาตรการดังกล่าวเป็นความพยายามในปิดประเทศ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ ออสเตรเลียมีผู้ป่วยโควิด-19 รวมทั้งสิ้นราว 600 คน และมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว 6 ราย

ด้านนิวซีแลนด์ประกาศปิดชายแดนทั้งหมดไม่ให้ชาวต่างชาติเข้าประเทศตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคมเป็นต้นไป เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยนายกรัฐมนตรี อาร์เดิร์น นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ กล่าวในการแถลงข่าวว่า พลเรือนและ

ผู้มีถิ่นพำนักถาวรในนิวซีแลนด์ ยังสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ แต่อาจจะไม่มีทางเลือกให้เดินทางกลับ เนื่องจากมีสายการบินพาณิชย์หลายสายการบินที่ยกเลิกเที่ยวบินไปแล้ว ทั้งนี้ นิวซีแลนด์มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 แล้ว 28 ราย

## เวียดนามสั่งปิดเมืองหลวง

รัฐบาลเวียดนามมีคำสั่งให้ประชาชนในกรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศเก็บตัวอยู่ในบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปจนถึงอย่างน้อยช่วงสิ้นเดือนมีนาคม โดยประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเวียดนามพบผู้ติดเชื้อในประเทศมากที่สุดนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาด โดยล่าสุดมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 10 ราย รวมยอดติดเชื้อทั่วประเทศอยู่ที่ 76 ราย เป็นยอดผู้ติดเชื้อในกรุงฮานอย 20 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศในภูมิภาคยุโรป ล่าสุดรัฐบาลเวียดนามที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์ ได้สั่งการให้ปิดเมืองหลวง โรงเรียนปิดการเรียนการสอนไปจนถึงวันที่ 5 เมษายน ปิดโรงเรียน สถานบันเทิงต่างๆ

ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียประกาศยอดผู้ติดเชื้อในประเทศเมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นอีก 82 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อรวมทั่วประเทศอยู่ที่ 309 ราย ส่วนยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 25 ราย

## ฟิลิปปินส์ห้ามต่างชาติเข้า

กระทรวงต่างประเทศฟิลิปปินส์ประกาศเมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา รัฐบาลมีคำสั่งหยุดออกวีซ่าให้กับชาวต่างชาติ และสั่งห้ามชาวต่างชาติทุกชาติเข้าประเทศเพื่อยุติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศ โดยรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ประกาศผ่านทวิตเตอร์ระบุว่า ได้ลงนามในคำสั่งยุติการออกวีซ่าในและสถานทูตในต่างประเทศทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ไม่มีการให้รายละเอียดของกรอบระยะเวลาแต่อย่างใด



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๙)

ทั้งนี้ ล่าสุดประเทศฟิลิปปินส์มียอดผู้ติดเชื้อแล้ว 217 ราย มีผู้เสียชีวิตแล้ว 17 ราย ส่วนใหญ่เป็นยอดที่พบในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ประชาชนทั่วประเทศราว 107 ล้านคน ได้รับการร้องขอให้อยู่ในบ้านเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นโดยมีการบอกระยะเวลาราว 1 เดือน

## จีนเฮจำนวนผู้ติดเชื้อเป็น 0

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานเมื่อวันที่ 19 มีนาคมระบุว่า ยอดผู้ติดเชื้อภายในประเทศรายใหม่ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่เพิ่มขึ้นแม้แต่คนเดียว นับเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่ทางการจีนทำสำเร็จในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีนรายงานว่า ไม่มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในอู่ฮั่น เมืองศูนย์กลางการแพร่ระบาดตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่รัฐบาลจีนรายงานยอดผู้ติดเชื้อเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ยังคงมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 8 ราย ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 3,245 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่ราว 81,000 ราย มีผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัวอยู่ราว 7,263 ราย

## 2ส.มะกันติดป่วยโควิด-19

วันเดียวกันมีรายงานว่า สมาชิกสภาองเกรสสหรัฐ 2 รายติดเชื้อโควิด-19 โดยรายแรกคือ มาร์โก ดิวาซ-บาสาร์ต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากรัฐฟลอริดา ที่สำนักงานของนายดิอาซ-บาสาร์ต ออกมาแถลงว่านายดิอาซ-บาสาร์ต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกัน ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ขณะที่รายที่ 2 เป็นสมาชิกสภาองเกรสตัวแทนจากรัฐเพนซิลเวเนีย แม็คคอบบี้ ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 การประกาศดังกล่าวส่งผลให้มีสมาชิกสภาองเกรสอีกจำนวนหนึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการกักกันโรคในพื้นที่

## ฮอกไกโดยกเลิก 'จุกเงิน'

นาโอมิชิ ซูซูกิ ผู้ว่าราชการจังหวัดฮอกไกโดตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งประกาศเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วเมื่อวันที่ 19 มีนาคม หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ส่งสัญญาณดีขึ้น โดยตัวเลขล่าสุดในจังหวัดฮอกไกโดมีผู้ติดเชื้อ 154 ราย ในจำนวนนี้ 6 รายเสียชีวิต ขณะที่ทั่วประเทศญี่ปุ่น มีผู้ติดเชื้อ 914 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้เสียชีวิตจำนวน 31 ราย

ขณะที่ล่าสุดรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังประเมินว่าจะมีการผ่อนคลายข้อบังคับบางอย่าง ซึ่งรวมไปถึงการปิดโรงเรียน รวมไปถึงเปิดโอกาสให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาได้เช่นเดิมหรือไม่ โดยคาดว่าในพื้นที่ซึ่งยังพบว่าการแพร่ระบาดจะยังคงต้องการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต่อไป